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รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 17 ตุลาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เลือกตั้งอบต. : กกต. เปิด 8 ลักษณะดี คนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน 5 

2 สยามรัฐออนไลน์ กกต.บุรีรัมย์ เผยยอดผู้รับสมัครนายก อบต.-ส.อบต.บุรีรัมย์ 145 แห่ง 
จ านวน 4,441 คน 

6 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ อบต.เวียงใต้ อ.ปาย สรุปผลการรับสมัคร มีผู้ลงชิงชัย ส.อบต. 9 คน 

นายก อบต. 2 คน พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิไปเลือกต้ัง 
7 

2 สยามรัฐออนไลน์ พังงา จัดประชุมชี้แจงระเบียบ อ านาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

8 

3 มติชนออนไลน ์ ‘วิโรจน์’ ลั่น คนไทยจะมีชีวิตดีกว่านี้ ถ้า ‘พิธา’ เป็นนายกฯ 9 
4 ข่าวสดออนไลน์ เพื่อไทย เผยเหตุใช้สีแดงล้วน เพื่อปิดช่องอีแอบ ยันไม่มีพรรคสาขาย่อย 10 
5 มติชนออนไลน ์ ‘เลขาฯเพื่อไทย’ ยัน ประชุมใหญ่ยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ชี้ จะ

เปิดในเวลาที่เหมาะสม 
11 

6 สยามรัฐออนไลน์ "พิธา" ลั่น "ก้าวไกล" ปรับยุทธศาสตร์ครองใจคนอีสาน ไม่หว่ัน "บัตร 
2ใบ" พร้อมสู ้"รัฐบาล-พรรคฝ่ายค้าน" 

12 

7 ไทยรัฐออนไลน ์ ก้าวไกลชนเพ่ือไทย ชิงสนามอีสาน ให้วัดกันที่นโยบาย 14 
8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ เปิดผลส ารวจชาวใต้48.14% ไม่แน่ใจเลือกปชป.ในเลือกตั้งครั้งหน้า 18 
9 มติชนออนไลน ์ ‘พิธา’ ประชุมใหญ่พรรค ก.ก. มั่นใจกวาด ส.ส.ภาคอีสาน ลั่นรอ

จังหวะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. 
20 

10 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ปชป.จ่อชงแก้กฎหมายเลือกต้ังท้องถิ่น ‘ส.ส.-ส.ว.’ ช่วยหาเสียงได ้ 22 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปชป. ยกร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ขา้ราชการ

การเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงได้ 
23 

12 มติชนออนไลน ์ ‘ธนาธร’ ประกาศส่ง อบต. 210 ทีมทั่วประเทศ ชวน ใชส้ิทธิกาเลือก
คณะก้าวหน้า 28 พ.ย.นี ้

24 
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13 สยามรัฐออนไลน์ “เรืองไกร” จอ่ร้อง กกต. สอบ “เพื่อไทย” กรณีขับส.ส. พ้นพรรค ชี้
ขัดรธน. 

25 

14 ผู้จัดการออนไลน ์ "ไพบูลย์" ลุ้น 20 ต.ค. ศาล รธน.นัดลงมติชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. ปม
ย้ายซบพปชร. 

26 

15 ข่าวสดออนไลน์ "ธนาธร" ประกาศส่ง อบต. 210 ทีมทั่วประเทศ ชวนประชาชนเลือก 
"คณะก้าวหน้า" 

27 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ การเมือง - เปดิปท.1พย.-วัดดวงประเทศไทย 28 
2 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX สัญญาณ จาก ธรรมนัส พรหมเผ่า ส่งตรง เตือน 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
32 

3 มติชนออนไลน ์ สะท้อน‘ผลดี-ผลเสีย’ ว่าด้วย‘ไพรมารีโหวต’ 34 
4 มติชนออนไลน ์ หน้า 3 วิเคราะห์ : ยิ่งนาน ยิ่งร้าวลึก ความสัมพันธ์ 3 ป. อนาคต รบ.

‘บิ๊กตู’่ 
38 

5 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

พรรคเพื่อไทยใหม่ ในเงา ประชานิยม ฉบับทักษิณ 
 

41 
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วันที่ 17 ตุลาคม 2564 - 09:15 น.  

เลือกตั้งอบต. : กกต. เปิด 8 ลักษณะดี คนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน 

 
ในวันที่ 28 พ.ย. จะมีการเลือตตั้งสมาชิก-นายก อบต. ทาง กกต. ได้ประชาสัมพันธ์ 8 ลักษณะที่ดีของคนที่ควร
เลือกเป็นผู้แทน ให้ประชาชนใช้ในการตัดสินใจ  

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยก าหนดให้วัน
สมัครรับเลือกตั้ง มีขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น 

ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ประชาสัมพันธ์ถึงลักษณะที่ดีของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน ซึ่งมี
ทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก ่

1. เป็นคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น รับรู้ปัญหาของท้องถิ่น 
2. มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว 
3. มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ผิดกฎหมาย 
4. เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและน ามาแก้ไขโดยเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์

ต่อประชาชนและปฏิบัติได้จริง 
5. เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
6. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนา 
7. มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 
8. ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกต้ัง 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-783503  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-783503
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สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2564 11:38 น.   

กกต.บุรีรัมย์ เผยยอดผู้รับสมัครนายก อบต.-ส.อบต.บุรีรัมย์ 145 แห่ง จ านวน 4,441 คน 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จ.บุรีรัมย์ แจ้งว่า จากที่มีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล(ส.อบต.)และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(นายก อบต.) จ านวน 145 แห่ง ใน 23 อ าเภอ ของ จ.
บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา นั้น มีผู้สมัคร นายก อบต. รวม 351 คน และผู้สมัครสมาชิกสภา 
อบต. รวม 4,090 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้น จ านวน 4,441 คน 

ซึ่งหลังจากวันรับสมัครเสร็จสิ้น จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ตามที่
กฎหมายก าหนดไว ้แล้วก็จะมีการประกาศรายช่ือผู้สมัครภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันรับสมัคร 

นอกจากนี้ กกต.บุรีรัมย์ ยังจะได้จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แก่ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ผู้สนับสนุน และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทั้ง 145 แห่ง เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความเข้าใจในกระบวนการ วิธีการหาเสียง
เลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น เพื่อต้องการให้การเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 น้ี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สมานฉันท์ เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
 
  
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289776   

https://siamrath.co.th/n/289776
https://siamrath.co.th/n/289776
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211017/8aa4fe42018836cd3aa4174be89dcea30410cd1fa77b5367d88a7e05cc60ec3a.jpg?itok=4wevKQ0S
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สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2564 11:50 น.   

อบต.เวียงใต้ อ.ปาย สรุปผลการรับสมัคร มีผู้ลงชิงชัย ส.อบต. 9 คน นายก อบต. 2 คน 
พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง 

 
นางปวริศา กาวิ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้

เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ ได้ท าการรับสมัครสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.เวียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 
11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และในขณะนี้ได้ท าการปิดรับสมัครแล้ว สรุปผลการรับสมัคร ส.อบต. และนายก มีดังนี ้ 
- ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 9 คน 
- ผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน ได้แก ่ 
1.นายวีระชัย แสงทองอร่าม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ 
2.นายส าราญ สุจาง อดีตผู้ใหญ่บ้านน้ าฮู ,อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ 

โดยการรับสมัครดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ ได้ด าเนินการทุกอย่างภายใต้มาตรการการป้องกัน
และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้เว้นระยะห่างของโต๊ะตรวจเอกสารการสมัครของแต่
ละเขตเลือกตั้ง และเว้นระยะห่างของแต่ละจุดให้บริการรับสมัคร รวมทั้งได้จัดให้มีสถานที่ส าหรับรับสมัครแก่ผู้ที่มาจาก
พื้นที่เสี่ยงสูงหรือผู้ที่คาดว่าจะเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ป่วยไว้เป็นการเฉพาะ โดยบรรยากาศของการรับสมัครทั้ง 5 วัน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปญัหาแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ นางปวริศา กาวิ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ ได้เชิญชวนประชาชน
ในเขตต าบลเวียงใต้ ที่มีสิทธิ ไปเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ณ หน่วย
เลือกตั้งประจ าหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289780  
  

https://siamrath.co.th/n/289780
https://siamrath.co.th/n/289780
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211017/2a80ed8150b29234c25578d04e4718e6f120c3299d87d931ab64bdaa58cf55a1.jpg?itok=UbTgCiWP
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สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2564 12:50 น.   

พังงา จัดประชุมชี้แจงระเบียบ อ านาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
  

 
 

วันที ่17 ต.ค.64 นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดพังงา เปิดประชุมและชี้แจงบทบาทหน้าที่และอ านาจของกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมกูงา อ าเภอเมืองพังงา 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้ดูแล ผู้ควบคุม ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ มีความเข้าใจในระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ให้การด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ได้คนดี มี
ความรู้ความสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ประชาสัมพันธ์ถึงความส าคัญของการฉีดวัคซีนและเน้นย้ าการ
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมละป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด พร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทุกคนมาร่วมกันแสดงออกซึ่งความเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ด้วยการออกมาลงคะแนนให้มากกว่าครั้งที่แล้ว  

ทั้งนี้จังหวัดพังงามีองค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
จ านวน 36 แห่ง ก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกต้ัง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289798   

https://siamrath.co.th/n/289798
https://siamrath.co.th/n/289798
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211017/13cc1c35627511f013d90fa569124f8ced5b08db1e1934ff12c83ad70307207d.jpg?itok=ju-i2OgJ
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วันที่ 16 ตุลาคม 2564 - 15:47 น.  

‘วิโรจน์’ ลั่น คนไทยจะมีชีวิตดีกว่านี้ ถ้า ‘พิธา’ เป็นนายกฯ 
 

 
 
 ‘ก้าวไกล’ ลั่น คนไทยจะมีชีวิตดีกว่านี้ ถ้า ‘พิธา’ เป็นนายกฯ 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จ.ขอนแก่น นายวิโรจน์ 
ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวภายในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ว่าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) มอง
คนเป็นคน มองประเทศเป็นประชาชน สวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐ เป็นสิทธิที่ทุกคนจะต้องได้รับ และเชื่อในศักยภาพ
ของคนทุกคน ต้องการให้คนหนุ่มสาววิ่งตามความฝันได้อย่างสบายใจ ให้คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้สึกภูมิใจสบายใจที่เห็น
ความส าเร็จของรุ่นลูกรุ่นหลาน นี่คือประเทศที่ก้าวหน้า เชื่อหรือไม่ว่าประชาชนจะดีกว่านี้ถ้านายกรัฐมนตรีชื่อ นายพิธา 
ลิ้มเจริญรัตน์ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ในนามพรรคก้าวไกล 

นอกจากนี ้นายวิโรจน์แนะน าว่าที่ผู้สมัครสมาชิก ส.ส.พรรคก้าวไกล เปิดตัวผู้สมัครบางส่วน ประกอบด้วย นาย
ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.ขอนแก่น นายอดิศักดิ์ สมบัติค า ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 มหาสารคาม 
และนางอรนุช ผลภิญโญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2994252   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/22ะัสะน.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/22ะัสะน.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2994252
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/22ะัสะน.jpg
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16 ต.ค. 2564 - 17:50 น.  

เพื่อไทย เผยเหตุใช้สีแดงล้วน เพื่อปิดช่องอีแอบ ยันไม่มีพรรคสาขาย่อย  
 

 
 
เพื่อไทย เผยเหตุใช้สีแดงล้วน เพื่อปิดช่องอีแอบ ยันไม่มีพรรคสาขาย่อย ไม่มีแตกแบงก์ร้อยแบงก์พัน ส่งผู้สมัคร
พรรคเดียว 400 เขต 

16 ต.ค. 2564 – ตามที่พรรคเพื่อไทยได้เปลี่ยนแบ๊กดร็อปของพรรคที่บริเวณห้องแถลงข่าวเป็นพื้นสีแดงสด
เพียงสีเดียว พร้อมข้อความซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรสีขาวทั้งหมดว่า “พรรคเพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” ด้วย โดย
ค าว่า “พรรคเพื่อไทย” นั้น เป็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ล่าสุด (16 ต.ค.) นาย
ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย ได้ทวีตข้อความถึงสาเหตุที่เปลี่ยนสีพรรคเป็นสีแดงล้วน 

“มีคนถามมาหลายทีว่าท าไม #เพื่อไทย ต้องเปลี่ยนสีใหม่เป็น ‘แดงล้วน’ 1 ในเหตุผลที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ 
เราอยากแยกให้ขาด ว่าเราไม่มีพรรคส ารอง พรรคสาขาย่อย และไม่อยากมีสีที่ใกล้เคียงกับพรรคใดๆ ครับ” 

ด้าน นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน ได้ทวีตถึงกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า ยืนยันว่ามี
พรรคเดียว ไม่มีแตกแบงก์ร้อยแบงก์พัน…ส่งผู้สมัครพรรคเดียว 400 เขตกับ 100 ปาร์ตี้ลิสต์..ไม่มีสาขาใดๆ ทั้งสิ้น 
ยืนยันหนักแน่นครับ..ไม่มีอีแอบ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6680295  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6680295
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/เพื่อไทย-13.jpg
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วันที่ 16 ตุลาคม 2564 - 18:06 น.  

‘เลขาฯเพื่อไทย’ ยัน ประชุมใหญ่ยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ชี้ จะเปิดในเวลาที่เหมาะสม 
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัว
แคนดิเดตนายกฯของพรรค พท. ว่าในการประชุมใหญ่พรรค พท.วันที่ 28 ตุลาคมนี้ เราจะยังไม่มีการเปิดตัวแคนดิเดต
นายกฯในส่วนของพรรค พท. โดยการประชุมใหญ่จะเป็นการก าหนดทิศทาง และนโยบายของพรรคในการก้าวเดินจาก
น้ี อย่างไรก็ตาม เราจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯของพรรคเราในเวลาที่เหมาะสม เพราะอย่างไรเราก็ต้องมีแคนดิเดต
นายกฯของเราแน่ๆ อยู่แล้ว แต่ที่เรายังไม่เปิดตัวในช่วงนี้ เพราะเราอยากให้แคนดิเดตนายกฯของเราปรากฏตัวในช่วง
การเลือกต้ังเลย เพื่อที่ประชาชนจะได้รู้สึกถึงความสดใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2994532  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/จจ000006.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/จจ000006.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2994532
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/จจ000006.jpg
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สยามรัฐออนไลน์ 16 ตุลาคม 2564 22:44 น.   

"พิธา" ลั่น "ก้าวไกล" ปรับยุทธศาสตร์ครองใจคนอีสาน ไม่หวั่น "บัตร 2ใบ" พร้อมสู้ 
"รัฐบาล-พรรคฝ่ายค้าน" 

 
“ก้าวไกล” ประชุมใหญ่ขอนแก่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งทุกรูปแบบ ย้ า ขอโอกาสครองใจคนอีสาน ทวงเก้าอี้ผู้แทนเขต 
1 ขอนแก่น ล้างภาพงูเห่า ปักธงประชาธิปไตย เลือกก้าวไกลเพื่อความเปลี่ยนแปลง 

วันที่ 16 ต.ค. 2564 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคก้าวไกล ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE)ว่า น่ีเป็นการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีครั้งที่ 2 ของพรรคก้าวไกล ที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้จัดประชุมเเบบเต็มรูปแบบเนื่องจากวิกฤติไวรัสโคโรนา 
2019 เเละเดินทางที่ค่อนข้างล าบาก ท าให้พรรคไม่ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือถึงเเนวทางการท างาน เเละยุทธศาสตร์
ของพรรคร่วมกับสมาชิกพรรค ในขณะเดียวกันเมื่อพรรคก้าวไกลได้ลงพื้นที่ภาคอีสาน ตนเเละพรรคก้าวไกลต้องการ
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนด้วย ได้เห็นช่วงที่พี่น้องประชาชนก าลังล าบาก ตอนนี้ปุ๋ยแพงกว่าข้าว ล่าสุดที่ตนได้
ยินมาคือ กิโลกรัมละ 4 บาทกว่าคือถูกกว่ามาม่าไปเเล้ว ราคามะม่วงที่ตกต่ า เเละภาวะน้ าท่วมที่ซ้ าซากในหลายพื้นที่ใน
ภาคอีสาน ซึ่งแม้ว่าน้ าท่วมจะหนักเเค่ไหน ไม่ว่าในปีที่เเล้ว หรือปี 2554 เเต่ในอีก2 เดือนที่จะถึงน้ียังคงจะเเล้งต่อไป น้ า
ท่วมซ้ าซาก น้ าเเล้งซ้ าซาก คือสิ่งที่อยู่กับชาวอีสานมานาน  

“ในช่วงเวลาที่ประชาชนล าบากที่สุด ผมเเละพรรคก้าวไกลก็อยากอยู่ใกล้พี่น้องประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้นเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ และในขณะเดียวกัน ผมอยากเห็นกับตา 
เพื่อน าไปปรับเป็นนโยบายของพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า หากเราแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เรื่องน้ า เรื่องหนี้สินให้กับคน
อีสานได้คิดว่าจะชนะใจคนอีสานได้”  

นายพิธา ระบุว่า เราสามารถคิดกันด้วยสมอง เราดูจากเขตยุทธศาสตร์ได้ว่า  เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่เเล้วในปี 
2562 ผลเป็นอย่างไร เเละในแต่ละพื้นที่มีวาระอะไร อาทิ เหมืองที่ถูกกดขี่ ที่ดินที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ น้ าที่ถูกสร้าง
เขื่อน ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ถ้าจะใช้หัวคิดมันสามารถคิดได้  แต่หากจะสู้กันได้ด้วยใจ ทุกเขตส าคัญหมด 
ไม่อย่างนั้นคนที่ท างานจะเสียก าลังใจ  

“ในอีสาน 116 เขต ผมตั้งใจจะไปให้ครบทุกเขต ไม่ว่าจะเป็นเขตยุทธศาสตร์หรือไม่ใช่เขตยุทธศาสตร์ ถ้าเราใช้
หัวคิดเเละท างานกันด้วยใจ ทุกเขตส าคัญหมด เราต้องไปหาผู้สมัครของเราให้ครบในทุกเขตอยู่เเล้ว“  

https://siamrath.co.th/n/289707
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211016/76adb8966f9f078e8a64a0ecf42934141f32a4a2afe0e940ec98ca01b8b476f6.jpg?itok=t8Leupzk
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นายพิธา ยังตอบค าถามกรณีเขต 1 ขอนแก่นที่อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 ที่นั่งใน
สภา เเต่กลับไปเป็นงูเห่าใหพ้รรครัฐบาล ทางพรรคมีการปรับยุทธศาสตร์คัดเลือกอย่างไร  

“สาเหตุที่เรามาจัดประชุมที่ขอนแก่น นอกจากจะไม่ใช่พื้นที่สีแดงเข้มเเล้ว สิ่งส าคัญคือ สะดวกเเละเดินทาง
สบาย แต่ในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง การเปิดประตูสู่ภาคอีสาน และผมก็เลือกมาที่เขต 1 เพื่อที่จะมาทวงคืน
ผู้แทนราษฎรของคนขอนแก่นเขต 1 ผมเลือก ทนายวีรนันท์ ฮวดศรี เป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ที่ได้พิสูจน์จาก
การต่อสู้มาหลายปี พอมาท างานกับพรรค ก็ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่า 7-8 ครั้ง มีกระบวนการในคัดสรร กระบวนการ
ในการพัฒนา เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า  

ผมหาคนมาเป็นตัวแทนของชาวขอนแก่นที่ใหม่กว่า ชัดกว่า เเละโดนกว่า ที่จะทวงคืนผู้แทนของขอนแก่นเขต1 
ที่สมันอดีตพรรคอนาคตใหม่เคยได้เเต่ไปเป็นงูเห่า เพื่อเรียกความไว้วางใจจากพี่น้องชาวขอนแก่นเขต 1 กว่า 700,000 
กว่าคะเเนนทั่วจังหวัด เเละ185,000 คะเเนน ส าหรับเขต 1 พรรคก้าวไกลจะท างานอย่างสร้างสรรค์ ท าการเมืองเเบบ
ระยะยาว ตรงไปตรงมา”  

นายพิธา กล่าวว่า ตนหวังในทุกเขตของภาคอีสาน เพราะทุกเขต ทุกจังหวัดตั้งใจกันท างานเท่ากันทุกคน แต่ถ้า
จะให้ดูว่า เขตไหนจะได้ ประชาชนเเละสื่อมวลชนสามารถดูได้จากผลเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ว่าเขตไหนแพ้ไม่กี่พันคะเเนน 
ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ เเต่ไม่ได้เป็นปัจจัยต่อการท างานของตน ตนตั้งใจสู้ทุกเขต ทุกจังหวัดในภาคอีสาน 
เพื่อให้พรรคก้าวไกลได้ปักธงประชาธิปไตยเพ่ือเปลี่ยนแปลง 

นายพิธา กล่าวว่า ในระบบประชาธิปไตยคนที่ได้ประโยชน์คือพี่น้องประชาชน ผู้แทนที่มีการแข่งขันในการอยู่
ใกล้ชิดเเละร่วมทุกข์ร่วมสุขประชาชน หานโยบายที่โดนใจประชาชน ใครแก้ไขปัญหาเรื่องป่าทับที่ได้ดี ใครแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ าท่วมน้ าเเล้งได้ดี ใครแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อบเกษตรกรได้ดี ผมคิดว่าจะเป็นทางเลือก เป็นการแข่งขันเชิง
นโยบายที่พี่นอ้งประชาชนได้ประโยชน ์อีสานจะเปลี่ยนแปลงในที่สุด  

เมื่อถามถึงกรณีนายกรัฐมนตรี พูดว่าจะไม่ยุบสภา แต่เหมือนสัญญาณการลงพื้นที่ รวมถึงการเปิดตัวว่าที่
ผู้สมัครของพรรคร่วมรัฐบาลเอง มีสัญญานอะไรหรือไม่นายพิธา ระบุว่า ตนคิดว่าอะไรที่มันทิ่มแทงใจมันก็พูดออกมา ใน
ลักษณะที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเป็นข่าวลวง การต้ังใจที่จะส่งสัญญาณตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองจะท าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา
โดยตลอด  

"คนนี้ไม่ใช่หรือที่บอกว่าจะไม่ท ารัฐประหาร ผมคิดว่าใครจะพูดอะไร ท าอะไร  ก็เป็นเรื่องของพรรคเขา แต่
พรรคเราต้องการเตรียมตัวความพร้อม ในมุกเวลา ในทุกมิติ ในทุกสนาม คือสิ่งที่พวกเราท าได้เเละควรจะท าตั้งนานเเล้ว 
เเละหากจะเป็นบัตรเลือกตั้งเป็น 1 ใบ หรือ 2 ใบ กติกาไหนเราก็พร้อมสู้ เราเป็นพรรคการเมือง เราต้องปรับทีม
ยุทธศาสตร์การท างานให้ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องกังวล"  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคก้าวไกล ประกอบด้วยตัวแทนจาก
คณะท างานจังหวัด และสมาชิกพรรคที่เดินทางเข้าร่วมประชุม ท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยในช่วงบ่ายเป็นเวที “ก้าวไกลไปน าเเหน่” เป็นการเปิดยุทธศาสตร์ปักธง
ประชาธิปไตยภาคอีสาน รวมถึงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคอีสานพรรคก้าวไกล 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289707   

https://siamrath.co.th/n/289707
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ก้าวไกลชนเพื่อไทย ชิงสนามอีสาน ให้วัดกันที่นโยบาย 

 
“พิธา” ยกทัพก้าวไกลบุกขอนแก่นประกาศกุมเสียง คนอีสาน พร้อม ดวลเพื่อไทย ฝันสักวันค่ายสีส้มต้องยิ่งใหญ่ 
เหน็บหัวหน้ารัฐประหารปล่อยข่าวลวงไม่ยุบสภา 28 ต.ค. เพื่อไทยไลฟ์วิสัยทัศน์ปลุกคนไทย ทวงชีวิตใหม่ 
“สมคิด” โต้ “ศรัณย์วุฒิ” มโนไปเอง พท.ไร้ปิศาจห้องแอร์ แจงโดนขับเพราะไม่ยอมเข้าแก้ต่าง “ธรรมนัส” ควง 
“นฤมล” ปูพรม กทม.ส่งซิกดัน “บิ๊กแป๊ะ” ชิงผู้ว่าฯ ปชป.ขยับเตรียมทวงคืนแชมป์ กทม. ขณะที่ ผบ.ทบ.เซ็นตั้งผู้
พัน โยก “ทส.บิ๊กตู่” จ่อขึ้นผู้การกรม 

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง หลัง 2 ป. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กับ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พากันลงพื้นที่ถี่ขึ้น ล่าสุดพรรคก้าวไกล 
ยกพลไปประชุมใหญ่ที่ จ.ขอนแก่น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศชนคู่แข่งชิง ส.ส.อีสาน เตือน
กลายๆ ไม่ให้เชื่อค ายืนยันไม่มียุบสภาจากปากหัวหน้ารัฐประหาร 
ก้าวไกลประชุมใหญ่ไร้เงางูเห่า 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 ต.ค. ที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จ.ขอนแก่น พรรคก้าวไกล
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งที่ 1/2564 มีกรรมการบริหารพรรค ตัวแทนประจ าจังหวัดบางส่วน สมาชิกพรรค 
และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน ประมาณ 500 คน เข้าร่วม ก่อนเริ่มประชุมมีการตรวจคัดกรองผู้ร่วมประชุมแบบ ATK 
ที่บริเวณลานด้านหน้าทางเข้าอาคาร โดยการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีฯ รอบนี้ไม่ปรากฏว่า ส.ส.ที่มีข่าวลือย้ายออก
จากพรรค เช่น นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. รวมถึง ส.ส.ที่แสดงตัวชัดเจนว่าย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้ว 
อาทิ นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย นายพีรเดช ค าสมุทร ส.ส.เชียงราย นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
ขณะที่นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี และนายทศพร ทองสิริ ส.ส.กทม.กลุ่มของ “นายห้าง ว.” นายวินท์ สุธีรชัย 
อดีต ส.ส.บัญชีรายช่ือ ที่ลาออกไปตั้งพรรครวมไทยยูไนเต็ด ก็ไม่เข้าร่วมประชุม 
“พิธา” เกทับค่ายส้มชนะใจอีสาน 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมว่า ชาวนาก าลังล าบาก ราคาพืชผล
การเกษตรตกต่ า ทั้งยังเผชิญภาวะน้ าท่วมซ้ าซาก แต่พื้นที่อีสานยังคงแล้งเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับอีสานมานาน ตนอยากจะ
มาอยู่ใกล้ๆมาเห็นกับตาเพื่อน าข้อมูลไปจัดท านโยบายในการเลือกตั้ง และน าปัญหาเข้าสู่สภาฯ ทั้งนี้ หากแก้ไขปัญหา
เรื่องที่ดิน เรื่องน้ า ให้คนอีสานได้ เชื่อว่าจะสามารถชนะใจคนอีสานได้ 116 เขตที่อยู่ในภาคอีสานตนตั้งใจจะไปให้ครบ
ทุกเขต ตั้งใจมาขอนแก่น เขต 1 เพื่อทวงคืน ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยท าไว้มาให้พรรคก้าวไกล เพื่อท างานในอีสาน
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ระยะยาว และตรงไปตรงมาเช่นเดิม ในใจคาดหวังทุกเขต ทุกจังหวัดในภาคอีสาน และไม่หนักใจที่จะสู้กับพรรคเพื่อไทย
ในระบอบประชาธิปไตย หากมีนโยบายที่โดนใจ ใครแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้งได้ดี แข่งขันกันในเชิงนโยบายประชาชน
ได้ประโยชน์ 
หวั่นคนให้ข่าวลวงไม่ยุบสภา 

เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ย้ าว่าไม่มีการยุบสภา แต่กลับเห็นสัญญาณการลงพื้นที่ของ
พรรคร่วมรัฐบาลเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. นายพิธาตอบว่า คนเราเวลาอะไรที่ทิ่มแทงใจก็จะพูดออกมา อาจเป็นข่าวลวง 
หรือตั้งใจที่จะส่งสัญญาณตรงกันข้ามคนนี้ไม่ใช่หรือที่บอกว่าจะไม่ท ารัฐประหารใครจะพูดว่าอะไรพรรคไหนจะท าอะไร
เป็นเรื่องของเขา แต่พรรคก้าวไกลต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกเวลา ทุกมิติ ทุกสนาม ทั้งเรื่องระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไม่
ว่าระบบไหนก็ต้องพร้อมสู้ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจสักวันหนึ่งเราต้องเป็นพรรคขนาดใหญ่ วันนี้เราอาจจะเป็นพรรค
ขนาดกลาง แต่เรามีความฝันว่า สักวันหนึ่งจะเป็นพรรคขนาดใหญ่ ดังนั้น กติกาไหนที่คิดว่าจะได้ประโยชน์กับเขาใน
ตอนนั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้ 
ชู “พิธา” เป็นนายกฯมองคนเป็นคน 

ต่อมาเวลา 14.00 น. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล กล่าวในที่ประชุมว่า พรรคก้าว
ไกลมองคนเป็นคน มองประเทศเป็นประชาชน สวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐ เป็นสิทธิที่ทุกคนต้องได้รับ เชื่อในศักยภาพ
ของคนทุกคน เชื่อหรือไม่ว่าประชาชนจะดีกว่านี้ ถ้านายกรัฐมนตรีชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หลังจากพูดจบนายวิโรจน์ 
ได้น าว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสานบางส่วน ประกอบด้วย นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 ขอนแก่น 
นายอดิศักดิ์ สมบัติค า ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 มหาสารคาม และนางอรนุช ผลภิญโญ ว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูม ิขึ้นเวทีเปิดตัว 
กร้าวขอสู้ช้าง–เสือถ่วงเจริญ 

นายพิธาขึ้นปราศรัยต่อสมาชิกพรรคว่า สัญญาว่าจะเว้าอีสานให้ได้เพราะเป็นหนี้บุญคุณคนอีสาน ก้าวไกล
สัญจรช่วงปิดสภาฯ เดินทางกว่า 3,000 กิโลเมตร จากเหนือสุดจนใต้สุด ไม่เคยเจอไตรวิกฤติอย่างนี้ คือเศรษฐกิจโควิด-
19 และภัยพิบัติ เหนื่อยใจกับการบริหารวิกฤติโควิดของรัฐบาล เกษตรกรช้ าใจกับภาวะน้ าท่วมน้ าแล้ง ราคาพืชผล
เกษตรตกต่ า ประเทศไทยต้องค าสาปห้ามพัฒนา เราต้องมียูนิคอร์นเหมือนประเทศอื่นมี น าเทคโนโลยีมาใส่ พรรคเรารู้
ว่าจะสร้างยูนิคอร์นอย่างไร ทั้งนี้มีสัตว์อีก 2 ตัว คือ ช้างและเสือที่ห้ามไม่ให้ประเทศพัฒนา เราต้องชนกับช้างที่เป็นรัฐ
ราชการรวมศูนย์อ้วนอุ้ยอ้ายเขียนนโยบายอยู่ในห้องแอร์ และสู้กับเสือนอนกิน ระบอบปรสิตนายทุนผูกขาด และ
นักการเมืองท้องถิ่นที่กัดกินประเทศ จะชนะได้ทุกคนต้องมีทัศนคติเหมือนราชสีห์ ไม่ใหญ่เท่ากับช้างไม่เร็วเท่าเสือไม่
ฉลาดเท่าลิง แต่มีความสุภาพเข้มแข็งอยู่ในใจประชาชน ไม่ใช่อยู่บนหัวประชาชน เราเป็นพรรคมวลชนที่สมาชิก
ขับเคลื่อนมาไกลแล้ว แพ้กี่ครั้งไม่เป็นไรชนะครั้งเดียวพอ แล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนไป 
ขอนแก่นพอกันทีหนุนพรรคตีงู 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านั้น ตัวแทนกลุ่มขอนแก่นพอกันทีและภาคีนักเรียน KKC ได้น ากระเช้าตะกร้า
ผลส้ม และงูยาง มามอบให้นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พรรค
แก้ปัญหางูเห่า โดยนายรังสิมันต์กล่าวว่า ขอโทษชาวขอนแก่นที่มีงูเห่าเกิดขึ้นในพรรค ต่อไปพรรคจะคัดกรองผู้สมัครให้ดีขึ้น 
28 ต.ค.พท.ไลฟ์ทวงชีวิตคนไทย 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%20%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงว่า วันที่ 28 ต.ค. พรรคเพื่อไทย จะจัดการ
ประชุมใหญ่ที่ จ.ขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ “พรุ่งนี้ เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน เพื่อทวงคืนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
วันนี้กลับคืนสู่คนไทย” โดยรูปแบบการประชุมจะเป็นมิติใหม่ของพรรคการ เมือง ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้พบกับการแสดง
วิสัยทัศน์ของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อปลุกความหวัง โดยจะถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ
พรรคให้ประชาชนร่วมติดตาม 
เฉ่ง “บิ๊กตู”่ ลงพื้นที่ฟังแต่เสียงเชียร์ 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
ฯ และ รมว.กลาโหม จ.อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 15 ต.ค.ว่า ก็ไปท างานของท่านตามหน้าที่ ส่วนใหญ่มีการจัดตั้งกองเชียร์
มาคอยให้ก าลังใจ คนเห็นต่างถูกกีดกันอยู่ข้างนอกโดยเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าใกล้นายกฯเหมือนทุกที่ที่ลงไป มองว่าการลง
พื้นที่แบบนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะไม่ได้รับฟังปัญหาที่แท้จริง เพียงแต่มารับยาหอมจากคนที่จัดตั้งมา แต่ชาวบ้าน
ไม่ได้ประโยชน์อะไร ดังนั้น ขอเรียกร้องว่า ถ้าอยากให้การลงพ้ืนที่แต่ละครั้งมีประโยชน์ ให้นายกฯรับฟังปัญหาที่แท้จริง
จากชาวบ้าน ทั้งที่สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มที่เห็นต่างกับรัฐบาลโดยไม่มีการกีดกันจากราชการ 
โต้ “ศรัณย์วุฒิ” มโนปีศาจห้องแอร ์

นายสมคิดกล่าวกรณีนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ แถลงโจมตีคนในพรรคเพื่อไทย ที่มีส่วนกดดันให้
ตัวเองถูกขับออกจากพรรคว่า เป็นการระบายความรู้สึกของนายศรัณย์วุฒิต่อสื่อ แต่ข้อเท็จจริงพรรคเพื่อไทยให้โอกาส
นายศรัณย์วุฒิ เข้าชี้แจงแล้วแต่ก็ไม่มาชี้แจงถึง 2 ครั้ง ส่วนที่ไปกล่าวหาว่ามีอสุรกายปีศาจในห้องแอร์นั้นเป็นความ
เข้าใจผิดของนายศรัณย์วุฒิเอง พรรคเพื่อไทยไม่มีใครเป็นปีศาจ มีแต่กรรมการที่ช่วยท างานให้พรรค ยืนยันไม่มีการสั่ง
การจากผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียวแต่รับฟังความคิดเห็นจาก ส.ส.ในเรื่องต่างๆ ที่นาย ศรัณย์วุฒิพูดออกมาคงเป็นเพียง
ความรู้สึกส่วนตัว ส่วนที่ระบุว่าข้อมูลที่ให้กับพรรคหลุดไปให้ฝ่ายตรงข้ามเพื่อหาผลประโยชน์ทางการเมืองหวังร่วม
รัฐบาลนั้นเป็นไปไม่ได้ พรรคเพ่ือไทยไม่มีทางร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์แน่นอน 
“โจ้” ไล่ไปหาพรรคใหม่ให้ได้ก่อน 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่มีปีศาจห้องแอร์ พรรคเพื่อไทย
เป็นพรรคที่อยู่กันมานาน มี ส.ส.มากที่สุด มีความเป็นประชาธิปไตย นายศรัณย์วุฒิอยู่พรรคเพื่อไทย ได้รับสิทธิเป็น
กรรมาธิการงบประมาณ 3 ปีติดต่อกันถือว่าเป็นสิทธิพิเศษ ท าไมไม่พูดในส่วนนี้บ้าง ยืนยันพรรคเพื่อไทยไม่มีการกดขี่ 
อยูก่ันอย่างมีความสุข ดังนั้น นายศรัณย์วุฒิไม่ต้องมาเป็นห่วงพรรคเพื่อไทย ให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่ให้ได้ใน 30 วันก่อนจะดีกว่า 
“ธรรมนัส” น าทีมปูพรมลุย กทม. 

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อม น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยา นาง
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค พปชร. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.ลงพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
เขตบางซื่อ เขตดุสิต เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าท่วมขัง มอบถุงยังชีพในชุมชนวัดบางโพ ชุมชนราชทรัพย์ ก่อนไป
สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระพ่ีนางเธอสุพรรณกัลยา สมเด็จพระเอกาทศรถ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา
ของชาวชุมชนบางโพ ที่วัดบางโพ และไปให้ก าลังใจมอบถุงยังชีพแก่ชาวชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม 
เชิงสะพานซังฮี้ เขตดุสิต เดินดูสภาพพื้นที่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน นางนฤมลกล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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สุวรรณ หัวหน้าพรรค ก าชับให้ ส.ส.ดูแลประชาชนในทุกมิติ ให้เลขาธิการพรรคลงพื้นที่ต่อเนื่อง และจะลงพื้นที่ กทม.
ให้ครบ 30 เขต 
เล็งช่องช่วย “บิ๊กแป๊ะ” ชิงผู้ว่าฯ 

ต่อมา ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถูกมองว่าลงพื้นที่เพื่อเตรียมการเลือกตั้งว่า ขอให้แยกการเมืองกับ
การบ้าน วันนี้มาท าการบ้านเพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน การบ้านเหล่านี้ในอนาคตจะผลิตเป็นนโยบายที่ดีเข้าสู่
ระบบการเมือง ตอบโจทย์ประชาชนและประเทศชาติ เมื่อถามว่ามี ส.ส.กทม.พปชร.บางคนลงพ้ืนที่เป็นทีมงาน พล.ต.อ.
จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ด้วย ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า การเมืองในระดับท้องถิ่น เป็น
รากเหง้าการเมืองระดับชาติ ส.ส.ทุกคนต้องมีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นของตนเอง แต่เราจะสนับสนุนในรูปแบบใดที่ไม่ผิด
กฎหมาย เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากัน 
ปัดตั้งป้อมจัดก้าวไกลเป็นศัตรู 

เมื่อถามถึงกรณีมีกลุ่มต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า พูดเสมอว่า
หากเข้าสู่เวทีการเมืองต้องยอมรับความคิดเห็นต่าง และน าสิ่งนั้นมาแก้ไข เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ พื้นที่ จ.ขอนแก่น 
พล.อ.ประวิตร ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร อย่าไปมองคนที่เห็นต่างเป็นศัตรู ต้องน าความคิดเห็นของผู้เห็นต่างมาศึกษาและแก้ไข 
เมื่อถามว่า ท าไมบอกให้สมาชิกพรรคสามัคคีกันไม่เช่นนั้นจะแพ้พรรคก้าวไกล ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า เพียงเปรียบเปรย
เฉยๆ ไม่ได้มองพรรคก้าวไกล และพรรคการเมืองอื่นเป็นศัตรู แต่ลงสนามเลือกตั้งคือออกสนามรบ ท าอย่างไรให้ชนะใจ
ชาวบ้าน ยืนยัน ส.ส.ในพรรคร้อยละ 90 รักกัน มีหัวหน้าพรรคเป็นคน “ใจถึง พึ่งได้” 
ยันเข้า พปชร.ไม่ซ่อนเงื่อน 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก รัฐมนตรี และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊ก
ชี้แจงการสมัครเป็นสมาชิก พปชร.ว่า ไม่เคยคาดคิดว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิก พปชร.จะถูกวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ 
ตีความ โยงกันจนวุ่นวายสับสน ไม่มีการเสนอเงื่อนไขใดๆในการเข้าเป็นสมาชิกพรรค เป็นการสมัครธรรมดาๆไม่ลึกลับ
ซ่อนเงื่อน พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตรมานานมากตั้งแต่ปี 63 ถึงความตั้งใจที่จะสร้างพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองที่
เข้มแข็งเป็นหลักให้บ้านเมือง จึงเรียนท่านว่าเมื่องานเบาลงจะมาช่วย เดือน เม.ย.64 กรอกใบสมัครแต่เกิดโควิด ที่ท า
การพรรคปิด และการประชุมใหญ่พรรคยกเลิกไป จนกลางเดือน ก.ย.64 ให้เจ้าหน้าที่สอบถามจึงได้นัดต้นเดือน ต.ค.64 
น าใบสมัครไปยื่นให้ พล.อ.ประวิตร ลงนามรับรองให้แล้วก็แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเป็นดุลพินิจและเป็นอ านาจ
ของท่านเองทั้งสิ้น ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงไม่มีอะไรแอบแฝง 
ปชป.ขยับทวงคืนแชมป์ กทม. 

ขณะที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการ
เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม.ว่า วันที่  16 ต.ค.จะเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการรวมพลังขับเคลื่อนกรุงเทพฯเตรียมการเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม. ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับแก้ไขระบบเลือกตั้งนั้น ยังเร็วเกินไปที่จะพูดว่าได้จ านวน ส.ส.เท่าไหร่ เพราะหลังการเลือกตั้งคิดว่ายังมีหลายปัจจัย 
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2221061 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.thairath.co.th/news/politic/2221061
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วันที่ 17 ต.ค. 2564 เวลา 08:18 น. 

เปิดผลส ารวจชาวใต้48.14% ไม่แน่ใจเลือกปชป.ในเลือกตั้งครั้งหน้า 
 

 
 

นิด้าโพลเผยผลส ารวจชาวใต้ พบ 48.14% ไม่แน่ใจจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่  
ขณะที่ประชาชน 84.94% เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง  

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจของประชาชน 
เรื่อง “วันวาน...วันนี้ ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 จาก
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคใต้ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับวันวาน...วันนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงการเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย ์ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.94 ระบุ
ว่า เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ รองลงมา ร้อยละ 13.08 ระบุว่า ไม่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 1.45 ระบุว่า 
ยังไม่เคยไปเลือกต้ังเลย และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ส าหรับการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์  ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่เคยเลือกพรรค
ประชาธิปัตย์) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.41 ระบุว่า เลือกพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 38.59 ระบุว่า ไม่ได้เลือก
พรรคประชาธิปัตย ์

ในจ านวนผู้ที่ไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.68 ระบุว่า เลือกพรรคพลังประชารัฐ 
รองลงมา ร้อยละ 29.93ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 9.05 ระบุว่า ไม่ได้ไปเลือกตั้ง ร้อยละ 6.73 ระบุว่า เลือกพรรค
อนาคตใหม่ ร้อยละ 4.18 ระบุว่า เลือกพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 2.79 ระบุว่า เลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 2.55 ระบุว่า 
ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ร้อยละ 1.86 ระบุว่า เลือกพรรคประชาชาติ ร้อยละ 1.39 ระบุว่า เลือกพรรค
รวมพลังประชาชาติไทย ร้อยละ 0.46 ระบุว่า เลือกพรรคเสรีรวมไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่และพรรคเพื่อชาติ ในสัดส่วน
ที่เท่ากัน และร้อยละ 0.23 ระบุว่า เลือกพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคชาติพัฒนา ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 48.14 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ รองลงมา ร้อยละ 30.04 ระบุว่า จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 20.38 ระบุว่าเป็น 
จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 0.84 ระบุว่า จะไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และร้อยละ 0.60 ระบุว่า 
จะไม่ไปเลือกตั้ง 
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ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 17.19 ระบุว่าเป็น สงขลา รองลงมา 
ร้อยละ 16.88 ระบุว่าเป็น นครศรีธรรมราช ร้อยละ 13.61 ระบุว่าเป็น สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 6.31 ระบุว่าเป็น ชุมพร
และภูเก็ต ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.86 ระบุว่าเป็น ตรัง ร้อยละ 5.55 ระบุว่าเป็น พัทลุง ร้อยละ 5.40 ระบุว่าเป็น 
กระบี่ ร้อยละ 4.94 ระบุว่าเป็น นราธิวาส ร้อยละ 4.79 ระบุว่าเป็น ปัตตานี ร้อยละ 4.64 ระบุว่าเป็น ยะลา ร้อยละ 
3.27 ระบุว่าเป็น สตูล ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น พังงา และร้อยละ 2.21 ระบุว่าเป็น ระนอง 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/665701   

https://www.posttoday.com/politic/news/665701
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วันที่ 17 ตุลาคม 2564 - 09:24 น.  

‘พิธา’ ประชุมใหญ่พรรค ก.ก. มั่นใจกวาด ส.ส.ภาคอีสาน ลั่นรอจังหวะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร
ผู้ว่าฯกทม. 

 
 

สัญญาณการลงพ้ืนที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตร ีและพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ด้านพรรคฝ่ายค้านเองก็ลงพื้นที่กันคึกคัก 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ทีศู่นย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จ.ขอนแก่น นายพธิา ลิ้มเจริญรัตน์ 
หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นประธานการประชุมใหญส่ามัญประจ าปีครั้งที่ 1/2564 ของพรรค ก.ก. โดยมี
กรรมการบริหารพรรค ตัวแทนประจ าจังหวัดจากทั่วประเทศบางส่วน สมาชิกพรรค และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แถบภาค
อีสาน รวมทั้งหมดประมาณ 500 คน เข้าร่วม 

โดยนายพิธากล่าวเปิดประชุมตอนหนึง่ว่า แนวทางในการท างานแบบพรรค ก.ก. คือ การท างานทางการเมือง
แบบสร้างสรรค์ ซึ่งมมีาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ การท าการเมืองแบบระยะยาวไม่ใช่แค่ต้องการหวังผลการเลอืกตั้ง
ครั้งต่อไปเท่านั้น และการท างานแบบไม่ใช่พรรคของใครคนใดคนหน่ึง แต่ให้มีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น โดยยืนยันกับทุกคน
ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ว่า ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนอดีตพรรคอนาคตใหม่ 
นายพิธากล่าวว่า ในปีนี้และปีที่แล้วจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะปีที่แล้วจะเป็นสมรภูมิอยู่ที่สภา แต่ปีน้ีอยู่ที่สังคม 
ซึ่งปีที่ผ่านมามคีวามต้ังใจว่าจะท างานและใช้ทรัพยากรที่มี เพื่อลบค าสบประมาท ว่าเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ พรรค 
ก.ก.ไม่มีที่ยืน มีงูเห่า มีคนย้ายพรรค ถูกมองว่าไม่มีทางที่จะอภิปรายงบประมาณ รัฐธรรมนูญ สู้พรรคอืน่เขาได้ มองว่า
คุณภาพจะลดลง เราจึงท าทุกวิถีทางที่จะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นในสภาว่า แม้ว่าจะทุบ คุณภาพจะไม่ลดลง แต่คณุภาพ
จะเพ่ิมขึ้น อภิปรายให้แหลมคมและดุดันมากขึ้น 

ก่อนหน้านั้น นายพิธาให้สัมภาษณ์ว่า การมาภาคอีสานต้องการมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน ซึ่งได้เห็นช่วง
ที่ชาวนาก าลังล าบาก ทั้งเรื่องราคาพืชผลการเกษตร ทั้งยังเผชิญกับภาวะน้ าท่วมซ้ าซาก แต่พื้นที่อีสานยังคงแล้งต่อไป 
ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับอีสานมานาน 

ตนในฐานะหัวหน้าพรรค ก.ก. อยากจะอยู่ใกล้ๆ เขาเพื่อแก้ปัญหาในเบ้ืองต้น ขณะเดียวกันก็ต้องการมาเห็นกับ
ตาเพื่อน าข้อมูลไปจัดท านโยบายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ที่ดิน เรื่องน้ า ให้คนอีสานได้ 
เชื่อว่าจะสามารถชนะใจคนอีสานได้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/000452197846519784512.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/000452197846519784512.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/000452197846519784512.jpg
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เมื่อถามว่า ในพ้ืนที่อีสานมีจงัหวัดใดที่คาดหวังว่าจะได้ ส.ส.บ้าง นายพิธากล่าวว่า ในใจคาดหวังทุกเขต ทุก
จังหวัด ซึ่งเราต้ังใจท างานเท่ากันหมด แต่ถ้าหากจะให้ดูว่าเขตไหนจะชนะ คิดว่าทุกคนก็รู้ดูได้จากผลการเลือกต้ังที่ผ่าน
มา ว่าเขตไหนแพ้การเลือกต้ังไม่กี่พันคะแนน เขตไหนแพแ้ค่ 5 เปอร์เซ็นต ์สามารถจะบอกได้ แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยในการ
ท างาน เราต้ังใจที่จะสู้ทุกเขตทุกจังหวัดในภาคอีสาน 

เมื่อถามว่า หนักใจหรือไมใ่นการสู้กับพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายคา้น นายพิธากล่าวว่า ไม่หนักใจ ใน
ระบอบประชาธิปไตยการแข่งขันเป็นเรื่องดี คนที่จะได้ประโยชน์คือประชาชน ยิ่งมีการแข่งขันอยู่ใกล้ชิดประชาชน หา
นโยบายที่โดนใจประชาชน ใครแก้ไขปญัหาน้ าท่วม น้ าแลง้ได้ดี รวมถึงปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรคิดว่าจะเป็น
ทางเลือก และเป็นการแข่งขันในเชิงนโยบายประชาชนจะได้ประโยชน์ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรค ก.ก.จะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.หรือไม่ นายพิธากล่าวว่า มี ครั้งที่แล้วได้มีการพูดกัน
เรียบร้อยแล้วว่าในเรื่องของผู้ว่าฯกทม. จะตอ้งรอจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะเปิดออกมา ในจังหวะที่ไม่ช้ า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2994925  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2994925
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17/10/2564 10:38 

ปชป.จ่อชงแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ‘ส.ส.-ส.ว.’ ช่วยหาเสียงได้ 

 
กทม. 17 ต.ค.- ปชป.ยกร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส.-ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงได้ 
เตรียมเสนอสภาสัปดาห์นี้ 

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเรื่องการแก้ไข
กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ว่า ก่อนปิดสมัยประชุม
สภา ที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้เห็นชอบให้มีการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น  เพื่อให้ ส.ส. ส.ว. 
ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ยกร่าง
กฎหมายเสนอเข้าที่ประชุมสภา ขณะนี้คณะกรรมการกฎหมายได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าเสนอต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี ้

พรรคประชาธิปัตย ์เห็นว่า ในเมื่อพรรคการเมืองส่งผู้สมัครท้องถิ่นทุกระดับได้ แต่มีกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลใน
พรรคที่มีต าแหน่ง ส.ส. และข้าราชการการเมือง เช่น รัฐมนตรี เลขารัฐมนตร ีที่ปรึกษารัฐมนตรีไปช่วยรณรงค์หาเสียงซึ่ง
ถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง กฎหมายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. และข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หา
เสียงได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา ยกเว้นว่าถ้าใช้อ านาจหน้าที่กลั่นแกล้ง หรือท าอะไรก็ตามที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครใด นอกเหนือจากการรณรงค์หาเสียงตามปกติ ก็มีกฎหมายระงับยับยั้งการกระท านั้นๆ หรือลงโทษผู้กระท าผิด
กฎหมายได ้

พรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้ ส.ส. และ ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้จะช่วย
ท าให้การเมืองระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานส าคัญของการเมืองระดับชาติที่มีส่วนท าให้พรรคการเมือง
เข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย และช่วยท าให้สถาบันพรรคการเมืองหยั่งรากลึกลงระดับท้องถิ่นอันเป็นส่วนส าคัญของการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยโดยรวมต่อไป .-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-804884   

https://tna.mcot.net/politics-804884
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17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:29 น.  

ปชป. ยกร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หา
เสียงได้  

 
 

17 ต.ค.2564 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเรื่อง
การแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ว่า ก่อนปิด
สมัยประชุมสภา ที่ประชุม ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ได้เห็นชอบให้มีการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ 
ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายพรรค
ประชาธิปัตย์ยกร่างกฎหมายเสนอเข้าที่ประชุมสภา ขณะนี้คณะกรรมการกฎหมายได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ
น าเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี ้

ทางพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าในเมื่อพรรคการเมืองส่งผู้สมัครท้องถิ่นทุกระดับได้ แต่มีกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคล
ในพรรคที่มีต าแหน่ง ส.ส. และข้าราชการการเมือง เช่น รัฐมนตรี เลขารัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีไปช่วยรณรงค์หาเสียง
ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง กฎหมายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. และข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์
หาเสียงได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา ยกเว้นว่าถ้าใช้อ านาจหน้าที่กลั่นแกล้ง หรือท าอะไรก็ตามที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครใด นอกเหนือจากการรณรงค์หาเสียงตามปกติ ก็มีกฎหมายระงับยับยั้งการกระท านั้นๆ หรือลงโทษผู้กระท าผิด
กฎหมายได ้

พรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้ ส.ส. และ ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้จะช่วย
ท าให้การเมืองระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานส าคัญของการเมืองระดับชาติที่มีส่วนท าให้พรรคการเมือง
เข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย และช่วยท าให้สถาบันพรรคการเมืองหยั่งรากลึกลงระดับท้องถิ่นอันเป็นส่วนส าคัญของการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยโดยรวมต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/119968   

https://www.thaipost.net/main/detail/119968
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วันที่ 17 ตุลาคม 2564 - 11:09 น.  

‘ธนาธร’ ประกาศส่ง อบต. 210 ทีมทั่วประเทศ ชวน ใช้สิทธิกาเลือกคณะก้าวหน้า 28 พ.ย.นี้ 

 
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่ Focus Arena E-Sport จ.ขอนแก่น คณะก้าวหน้า จัดกิจกรรม “หนึ่ง

เสียงเปลี่ยนบ้านเรา เลือก อบต. ก้าวหน้า” โดยมีแกนน าคณะก้าวหน้าร่วมพบปะพูดคุยและอบรมแนวทางการท างาน
ท้องถิ่นให้กับผู้สมัคร อบต. ในจ.ขอนแก่น นอกจากนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้แถลงผลงาน
ความส าเร็จของเทศบาลที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน ในวาระบริหารท้องถิ่นครบ 5 เดือน 

จากนั้น นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ว่า เรามีอบต. ทั้งหมด 210 ทีม ครอบคลุมครบทุกภาค เราเชื่อว่า ส าหรับ
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่าผู้สมัคร อบต. ของเราจะได้รับความไว้วางใจ ความท้าทายในการท างานรอบนี้ของเราคือ พื้นที่
อบต. ใหญ่กว่าพื้นที่เทศบาล และโดยเฉลี่ยมีงบประมาณน้อยกว่าเทศบาล ดังนั้นการท างานอาจไม่ได้มีงบลงทุน ให้
สามารถท างานเต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่นัก แต่เราเชื่อว่าการเอาใจใส่ เรื่องการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน คณะก้าวหน้า
จะท าได้ดีอย่างที่ตั้งใจ ภาคอีสานคือภาคที่เราส่งอบต. ลงมากที่สุด คือ 130 ทีม ดังนั้นเราจึงให้ความส าคัญกับการ
ท างานการเมืองท้องถิ่นในภาคอีสาน 

เมื่อถามว่า การท างานท้องถิ่นในรอบนี้ จะส่งผลต่อการเมืองระดับประเทศในอนาคตหรือไม่ นายธนาธร กล่าว
ว่า ต้องให้ชาวบ้านเป็นคนตัดสิน เราคงไม่สามารถพูดแทนพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้  แต่สิ่งที่จะท าให้ประชาชนเห็นก็คือ
ประเทศไทยสามารถดีกว่านี้ได้ หากท้องถิ่นดี และแม้การเลือกตั้งเมื่อมีนาคม 2562 เราจะได้รับความไว้วางใจเป็น
จ านวนมาก แต่เราก็เป็นฝ่ายค้าน อย่างไรก็ตาม ในการเลือกต้ังเทศบาลเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา เราได้นายกเทศมนตรีมา 
16 แห่ง หวังว่าการพัฒนางานเทศบาลที่เราท า ชาวบ้านจะเห็นฝีไม้ลายมือของเรา 

“ผมอยากเชิญให้ทุกคนออกมาใช้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงพัฒนาบ้านของท่าน ใช้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ผมขอฝากว่าที่ผู้สมัครทั้งสมาชิก และนายก อบต. ของคณะก้าวหน้าด้วย เราจะท าให้ดีที่สุด 28 พฤศจิกายนนี้ 
ใครอยู่ในเขตเลือกต้ังอบต. ก็ขอให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังกัน” นายธนาธร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2995086    
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/ธนาธร-ส่งอบต.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/ธนาธร-ส่งอบต.jpg
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/ธนาธร-ส่งอบต.jpg
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สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2564 11:39 น.   

“เรืองไกร” จ่อร้อง กกต. สอบ “เพื่อไทย” กรณีขับส.ส. พ้นพรรค ชี้ขัดรธน.  

 
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 64 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า กรณีที่พรรคเพื่อไทยลงมติขับ ส.ส. 2 คน เมื่อ

ติดตามข่าวในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยและข่าวในเว็บไซต์สื่อมวลชนอื่นที่เกี่ยวข้อง จะพบเหตุผลส าคัญส่วนหนึ่งมาจากการ
ที่ส.ส. ทั้ง 2 คน ลงมติไม่เป็นไปตามหนังสือพรรคเพื่อไทยวันที่ 30 ส.ค.ซึ่งหัวหน้าพรรคเป็นผู้ลงนามแจ้งให้ ส.ส. ของ
พรรคทุกคนต้องลงมติตามความในหนังสือดังกล่าว 

นายเรืองไกร กล่าวว่า แต่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 และมาตรา 124 สรุปว่า ส.ส. เป็นผู้แทนปวงชนชาว
ไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ และในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.มีเอก
สิทธิ์โดยเด็ดขาดในการแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ผู้ใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว ส.ส. ผู้นั้น
ในทางใด ๆ มิได้ 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า กรณีที่พรรคเพื่อไทยลงมติขับ ส.ส. 2 คน นั้น เมื่อพิจารณาจากข่าวในเฟซบุ๊กพรรค
เพื่อไทยและข่าวในเว็บไซต์สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพบเหตุที่มาจากหนังสือพรรคเพื่อไทย วันที่ 30 ส.ค. เป็นส่วนส าคัญด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวต่อมาว่า การขับ ส.ส. 2 คน โดยมีเหตุจากข้อความในหนังสือดังกล่าวด้วยนั้น จึงอาจมี
ลักษณะที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 และมาตรา 124 กรณี จึงมีเหตุต้องขอให้ กกต. ตรวจสอบว่า การกระท า
ดังกล่าว หากขัดรัฐธรรมนูญ จะส่งผลให้เข้าข่ายฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง มาตรา 92 หรือไม่ ซึ่งกรณีจดหมายเคยร้อง
ให้ กกต. ตรวจสอบไปแล้ว การลงมติขับ ส.ส. 2 คน จึงเป็นพยานหลักฐานที่ต้องร้อง กกต. เพิ่มเติม 

นายเรืองไกร สรุปว่า ในวันที่ 19 ต.ค. เวลา 10.00 น. ตนจะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองเพื่อให้ กกต. ตรวจสอบ
เพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวต้องไปให้ถ้อยค าต่อ กกต. ตามหนังสือที่ ลต. 015/10353 กรณีร้องขอให้ กกต. ยื่น
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องมีค าสั่งยุบพรรคเพื่อไทย หรือไม่ อยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289777  
  

https://siamrath.co.th/n/289777
https://siamrath.co.th/n/289777
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211017/bbbf6b4bf1821c176d30266a3656af78506d507a1adfdf3ac30a0da9973e8ace.jpeg?itok=npPa9Mug
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เผยแพร่: 17 ต.ค. 2564 11:46   ปรับปรุง: 17 ต.ค. 2564 11:46   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

"ไพบูลย์" ลุ้น 20 ต.ค. ศาล รธน.นัดลงมติชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. ปมย้ายซบพปชร. 
 

 
 
จับตา! 20 ต.ค. ศาล รธน.นัดลงมติชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. "ไพบูลย์" ย้ายซบ พปชร.หลังยุบพรรคประชาชนปฏิรูป  

วันนี้ (17ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ เวลา 15.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัด
แถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องของ ส.ส.
จ านวน 60 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ จากกรณีที่ นาย
ไพบูลย์ หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) หลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูป สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค มาตรา 
91 วรรคหนึ่ง (7) ทั้งที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการช าระบัญชีจะแล้วเสร็จ และ
มิได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือไม่  

ส าหรับแนวทางการนัดพิจารณา เบื้องต้นยังคงเป็นไปตามปกติ ตามแนวทางการปฏิบัติของการนัดอ่านค า
วินิจฉัยในคดีที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทางส านักงานฯจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
เข้า-ออก บริเวณด้านหน้าส านักงานฯ ส่วนบริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A ของส านักงานฯ จะมีการน าแผงรั้วเหล็กมากั้น
บริเวณแนวเขตทางเข้าของส านักงานฯ ขณะที่บุคคลที่จะเข้าฟังค าวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่ง
จะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดี โดยผู้เข้าฟังค าวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ 
อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับค าร้องไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยไม่ได้มี
ค าสั่งให้นายไพบูลย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. ให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงตามค าร้องยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องมี
ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. 
  
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000102772     

https://mgronline.com/politics/detail/9640000102772


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

27 

 

 
 

17 ต.ค. 2564 - 11:50 น.  

"ธนาธร" ประกาศส่ง อบต. 210 ทีมทั่วประเทศ ชวนประชาชนเลือก "คณะก้าวหน้า"  

 
 “ธนาธร” ประกาศส่ง อบต. 210 ทีมทั่วประเทศ ชวน ใช้สิทธิ์กาเลือก “คณะก้าวหน้า” ในวันที่ 28 พ.ย. นี้ ชี้ 
ประเทศไทยจะดีกว่านี้ ถ้าท้องถิ่นของเราดี 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 ต.ค. ที่ Focus Arena E-Sport จ.ขอนแก่น คณะก้าวหน้า จัดกิจกรรม “หนึ่ง
เสียงเปลี่ยนบ้านเรา เลือก อบต. ก้าวหน้า” โดยมีแกนน าคณะก้าวหน้าร่วมพบปะพูดคุยและอบรมแนวทางการท างาน
ท้องถิ่นให้กับผู้สมัคร อบต. ใน จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้แถลงผลงาน
ความส าเร็จของเทศบาลที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน ในวาระบริหารท้องถิ่นครบ 5 เดือน 

จากนั้น นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ว่า เรามีอบต. ทั้งหมด 210 ทีม ครอบคลุมครบทุกภาค เราเชื่อว่า ส าหรับ
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ผู้สมัคร อบต. ของเราจะได้รับความไว้วางใจ ความท้าทายในการท างานรอบนี้ของเราคือ 
พื้นที่ อบต. ใหญ่กว่าพื้นที่เทศบาล และโดยเฉลี่ยมีงบประมาณน้อยกว่าเทศบาล ดังนั้นการท างานอาจไม่ได้มีงบลงทุน 
ให้สามารถท างานเต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่นัก แต่เราเชื่อว่าการเอาใจใส่  เรื่องการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน คณะ
ก้าวหน้าจะท าได้ดีอย่างที่ตั้งใจ ภาคอีสานคือภาคที่เราส่งอบต.ลงมากที่สุด คือ 130 ทีม ดังนั้นเราจึงให้ความส าคัญกับ
การท างานการเมืองท้องถิ่นในภาคอีสาน 

เมื่อถามว่าการท างานท้องถิ่นในรอบนี้ จะส่งผลต่อการเมืองระดับประเทศในอนาคตหรือไม่ นายธนาธร กล่าว
ว่า ต้องให้ชาวบ้านเป็นคนตัดสิน เราคงไม่สามารถพูดแทนพรรคก้าวไกลได้ แต่สิ่งที่จะท าให้ประชาชนเห็นก็คือประเทศ
ไทยสามารถดีกว่านี้ได้ หากท้องถิ่นดี และแม้การเลือกตั้งเมื่อเดือนมี.ค. 2562 เราจะได้รับความไว้วางใจเป็นจ านวนมาก 
แต่เราก็เป็นฝ่ายค้าน อย่างไรก็ตาม ในการเลือกต้ังเทศบาลเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา เราได้นายกเทศมนตรีมา 16 แห่ง หวัง
ว่าการพัฒนางานเทศบาลที่เราท า ชาวบ้านจะเห็นฝีไม้ลายมือของเรา 

“ผมอยากเชิญให้ทุกคนออกมาใช้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงพัฒนาบ้านของท่าน ใช้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ผมขอฝากว่าที่ผู้สมัครทั้งสมาชิก และนายก อบต. ของคณะก้าวหน้าด้วย เราจะท าให้ดีที่สุด 28 พ.ย.นี้ใครอยู่ใน
เขตเลือกตั้งอบต. ก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์เลือกต้ังกัน” นายธนาธร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6680952  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6680952
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/คณะก้าวหน้า-อบต-เลือกตั้ง.jpg
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การเมือง - เปิดปท.1พย.-วัดดวงประเทศไทย  

 
เปิดปท.1พย.-วัดดวงประเทศไทย 

เป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้าง ส าหรับการประกาศเปิดประเทศ 1 พ.ย. ของรัฐบาล เหมาะสม หรือไม่ในช่วงเวลานี้ 
เพราะเสี่ยงอย่างมากเมื่อเปิดประเทศแล้ว สถานการณ์โควิดจะกลับมาระบาดครั้งใหญ ่
มีความเห็นจากนักวิชาการที่เกาะติดสถานการณ์ 
สุรชาติ บ ารุงสุข 
คณะรัฐศาสตร ์จุฬาฯ 
ถ้าจะเปิดประเทศได้รัฐบาลคงต้องมีมาตรการมาก กว่านี ้เพราะว่าเงื่อนไขส าคัญที่สุดในการเปิดประเทศคือความพร้อม
ของคนในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับวัคซีนที่ค่อนข้างจะมีความพร้อมมากกว่านี้ 
แต่ถ้าเราเปิดประเทศในขณะที่ความพร้อมไม่มี เชื่อว่าหลายฝ่ายคงเป็นกังวลว่ามันจะเป็นจุดเริม่ต้นของการระบาด
ครั้งใหญ่ ดังนั้น เรื่องเปิดประเทศจึงยังคงเป็น ข้อถกเถียงกัน 
ขณะเดียวกัน ก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลพยายามจะหันไปดูมิติทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในช่วงหลังโค
วิดตั้งแต่ปี 2563 ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 
ฉะนั้นส่วนตัวเช่ือว่าวันนี้เหมือนกับการเสี่ยงทายว่า ระหว่างการเปิดประเทศโดยมีมาตรการอย่างที่เราเห็น ใน
ขณะเดียวกันกับเสียงเรียกร้องอีกส่วนหน่ึง อยากเห็นการมีมาตรการอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจ ด้วยสภาวะที่
อัตราการติดเชื้อของคนในสังคมลดลงมากกว่านี้น่าจะเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่า 
เพราะฉะนั้นอนาคตกค็งเป็นเหมือน “การวัดดวงประเทศไทย” ซึ่งผมขอใช้ค าว่า “วัดดวง” 
ถามว่าเมื่อเปิดประเทศแล้ว จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยอย่างที่รัฐบาลคิดไวจ้ านวนมากน้อยแค่ไหนนั้น มอง
ว่าเรื่องจ านวนนักท่องเที่ยวคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของประเทศเราอย่างเดียว ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขาจะมองเข้ามา
อีกมุมหนึ่งด้วย 
ประการแรก สถานการณ์ในประเทศไทยมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงไร สองมาตรการในการเข้ามาจะท าให้พวกเขามี
ความคล่องตัวในการท่องเที่ยวได้แค่ไหน หรอืบางกรณีอาจอยู่ในเงื่อนไขของประเทศเขาเองว่า อนุญาตให้คน
ภายในประเทศเขาออกมาท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด อย่างเช่นกรณีของประเทศจีน 
ส่วนเป้าหมายของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการประกาศ เปิดประเทศกค็ิดว่าเปน็สถานการณ์การเมืองอย่างที่เราเห็น 
เพราะว่าแรงกดดันต่อรัฐบาลเรื่องนี้มีค่อนข้างมาก เข้าใจว่าการเปิดประเทศ คงเปน็เหมือนความพยายามจะลดแรง
กดดัน แต่ขณะเดียวกัน ถ้าเปิดแล้วสามารถท า ให้เศรษฐกิจกระเตื้อง ก็จะท าให้ภาพลักษณ์ของรฐับาล ดูดีขึน้ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/pol30171064p1A.jpg
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ส่วนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ยังมผีลบังคับใช้อยู่น้ัน ถ้าจะเปิดประเทศก็คงต้องลดมาตรการของกฎหมายที่เข้มข้นลง ส่วนภาครัฐ
จะเตรียมตัวเรื่องข้อกฎหมายอย่างไรคงต้องไปดูกันข้างหน้า 
แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องระมัดระวังคือ การติดเช้ือจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเชื้อกลายพันธ์ุ หวังวา่มาตรการ
ทางการแพทย์ของรัฐบาลจะสามารถควบคมุการระบาดอย่างน้ันได้ 
อีกส่วนหนึ่งเชือ่ว่าการเปิดประเทศอาจต้องการเงื่อนไขพื้นฐานหลายอย่าง เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยกลบัเขา้
สู่ภาวะปกติจริงๆ 
สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี 
เรายังไม่พร้อมจะเปิดประเทศในวันที ่1 พ.ย. ทั้งจ านวนวัคซีนที่ฉีดให้ประชาชน และมาตรการที่จะรองรับ หากปรับเป็น
ช่วงต้นปี 65 หรือ มี.ค.-เม.ย.65 ซึ่งจะมียาเข้ามามากมาย และเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้ตามเป้า แบบนั้นถึง
จะพร้อม แต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อม 
กรณีประเทศจีนจะจัดโอลิมปิกฤดูหนาว ก.พ.65 ก็ยังไม่อนุญาตให้คนต่างชาตเิข้าประเทศ ข้อมูลของซีเอ็นเอน็ทรา
เวลระบุ 43% ของคนจนีไดร้ับวัคซีนครบแล้ว แต่ประเทศไทยได้รับวคัซีนสองเข็มประมาณ 33% ขณะที่จีนเกิด
การติดเชื้อน้อยมากก็ยังปิดประเทศ 
เมื่อดูข้อมูลการท่องเที่ยวปี 62 นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยมากที่สุดคือคนจีน ประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งจีนไม่อนุญาต ให้
คนเข้ามาเที่ยวอยู่แล้ว รองลงมาคือรัสเซียและสหรัฐ ซึ่งรสัเซียฉีดวัคซีนให้คนในประเทศได้ประมาณ 28% ถามว่า
จ านวนผู้ได้ฉีดวัคซีนจะเข้ามาเที่ยวไทยมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่มีทางรู้ ขณะที่สหรฐัมีนักท่องเที่ยวทั้งแบบแบ๊กแพ็กคู่รัก
ที่ไม่กลัวอะไรเลย กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตามปกติแบบมีคุณภาพ 
ดังนั้น เมื่อเราเปิดประเทศแล้วจีนมาไม่ได้ รัสเซีย ก็มาไม่เยอะ สหรัฐก็ไมรู่้ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ดังนั้นถ้าเปิด
ประเทศมั่นใจได้หรือไม่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้า มาจริงๆ 
ในส่วนภาคใต ้มาเลเซียฉีดวคัซีนไปแล้วประมาณ 80% และอนุญาตให้เดินทางข้ามประเทศได้ แต่กลับมาดู 4 
จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตัวเลขผู้ติดเชื้อแทบจะท็อปไฟว์ ถามว่าคนมาเลเซียอยากมา
เที่ยวไหม รัฐบาลเขาจะมั่นใจได้แค่ไหน 
ขอ้มูลปี 60 รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่กรุงเทพฯ 5 แสนกว่าล้านบาท รองลงมาคือภูเก็ต 3.6 แสนล้านบาท ชลบุรี สุ
ราษฎร์ธานี กระบ่ี เชียงใหม่ ประเด็นคือจังหวัด เหล่านี้เป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ ขณะที่จังหวัดอื่นไม ่สามารถสร้าง
รายได้ได้ หากต้องล็อกดาวน์กันอีกครั้ง ซึ่งแนวโน้มเป็นไปได้สูง จังหวัดที่ไม่สามารถสร้างรายได้จะท าอย่างไร 
ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เราคาดหวังอย่างจนีไม่มาแน่ รัสเซียก็ไม่แน่ใจ สหรัฐก็ไม่รู้ มาเลเซียก็ยังไม่รู้เลย ดังนั้น
ประเดน็คือเราจะได้คุ้มกว่าที่เสียหรือไม่ 
ดังนั้น จะเป็นไปได้หรือไม่หากเราจะเลื่อนเปิดประเทศ ไปในช่วงต้นปี 65 รอให้ยาโมลนูพิราเวียร์เข้ามาให้ได้ในปรมิาณ
ที่มากเป็นสิบลา้นเม็ด เปิดประเทศหากติดเชื้อกินยาปุ๊บรักษาตัวอยู่บ้านแล้วหาย แบบนีค้่อยน่าเสี่ยง จึงมองว่าเปิด
ประเทศได้แต่ยังไม่น่าใช่ 1 พ.ย.นี้ 
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หากเปิดประเทศโอกาสการระบาดของโควิดอีกระลอกเกิดขึ้นได้ เช่น จ.ปัตตานี มีกรณีติดเชื้อทั้งแบบเปิดเผยและ 
ไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่มีความโปร่งใสในข้อมูลข่าวสารทีแ่ท้จริง ถ้าตัวเลขลดในเชิงการเมือง คืออนัตรายอย่างสูงสุด
ต่อ ระบบสาธารณสุขและคนไทย ในการปกปิดตัวเลขเพื่อให้ ภาพดสูวยหร ู
หากเปิดประเทศ ผับ บาร์ เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวก็จริง แต่อย่าลืมว่าการระบาดระลอก 2, 3 ที่ผ่านมา กม็า
จากธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้นมีแนวโน้มสูงว่าโควิดจะกลับมา ระบาดแน่ หากเราเปิดประเทศจริงๆ มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
จริงๆ และคนในประเทศเที่ยวกันจริงๆ 
พล.อ.ประยุทธ์พยายามเปิดประเทศให้ได้ภายใน วันที่ 1 พ.ย. แม้มีหลายฝ่ายคัดค้าน ส่วนตัวมองในเชิงการเมือง
มากกว่า นายกฯอาจกลัวเสียหน้าแล้วก็อยากท าผลงาน อยากท าให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรตัวนี้ จีดีพีด้าน
การท่องเที่ยวประมาณ 15-20% กม็ากอยู่ แต่จะมีจีดีพีตัว อื่นที่จะสร้างได้หรือไม่ เพราะต้องไม่ลืมท่องเที่ยวกระจุก แต่
เชื้อกระจาย ซึ่งน่ากลัว 
ส่วนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รัฐบาลอาจยกเลิกบางพื้นที่มากกว่า พื้นที่ใดที่ยังสาหัสอยา่งเช่น 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังไม่มี 
นักท่องเที่ยวเข้ามาก็คงจะตอ่ ส่วนพืน้ที่เปา้หมาย เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี อาจยกเลิก ไม่อย่างนั้นก็จะดูตลก 
เดชรัต สุขก าเนิด 
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร ์
การควบคุมโรคโดยใช้วิธีการแบบเดิมเหมือนเมื่อปีที่แล้ว คือควบคุมเข้มงวดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินไม่ได้ คงเป็น
แบบนี้ต่อไปไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา 
แต่เข้าใจว่าการเปิดประเทศที่รัฐบาลพูดกับความเข้าใจของประชาชนไม่เหมือนกัน รัฐบาลให้น้ าหนักการเปิดให้
นักท่องเที่ยว หรือผู้มาจากต่างประเทศได้เข้ามามากขึน้ แต่ในมุมมองประชาชนที่ยังเปน็ห่วงกันอยู่คือการได้ท า
กิจกรรมตามปกติให้เกิดความสะดวกขึน้ ยังไม่ชัดเจน ตัวอย่างคือเรื่องเปิดเรียน ยงัไม่มีค าตอบที่ชัดเจน 
เวลารัฐบาลจะพูดเรื่องเปิดประเทศไม่ควรพูดใน มิติเดียว หรือแค่การใหค้นต่างประเทศเข้ามา มาตรการภายในประเทศ
ควรระบุให้ชัด ความหมายที่คนไทยอยากได้ยินคือ เราสามารถท าอย่างอื่นได้ตามปกติ แต่ยังจะรักษามาตรการป้องกัน
ไว้อยู่ ไม่ใช่ว่าตอนนี้ยังคงมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ หรือบางกิจกรรมยังปิดอยู ่
การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในระยะต้น อย่างน้อยทีสุ่ดในไตรมาสนี้ ไม่ได้มีผลทางเศรษฐกิจมากเท่ากิจกรรม
ภายในประเทศ ฉะนั้นสิ่งทีป่ระชาชนอยากรู้คือเรื่องกิจกรรมเศรษฐกิจภายในมากกว่า 
การเปิดประเทศไม่จ าเป็นต้องมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ก็ได้ แต่นายกฯ อาจพูดครึ่งเดียวคือแค่ให้คนต่างประเทศ
เข้ามา เลยท าให้คนไทยเข้าใจว่าแค่กิจกรรมภายในยังท าไม่ได ้และคิดว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาก็ยังไม่สามารถท า
กิจกรรมได้เต็มที ่
เมื่อเปิดประเทศนักท่องเที่ยวคงไม่เข้ามาเร็ว เพราะเขาต้องคิดว่ามาไทยต้องผ่านหลายประเทศ แต่ละประเทศมี
มาตรการอย่างไร เมื่อกลับไปยังประเทศของตัวเองจะมีมาตรการอย่างไรอีก จึงมองว่านักท่องเที่ยวจะไม่ได้เข้ามาแบบ
ปกติเหมือนเมื่อก่อน อาจค่อยๆ เข้ามา 
แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ รายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของคนภายในประเทศ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนัก รวมถึง
มาตรการฟื้นฟูถ้าเปิดประเทศแล้วจะเป็นอย่างไร เช่นที่เราเห็นล่าสุดคือ การช่วยเหลือผู้ขับแท็กซี่ แตก่็มีค าถามว่าแล้ว
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สายอาชีพอื่นๆ จะช่วยอย่างไร ดังนั้น การเปิดประเทศในความหมายของคนไทยคือเขาจะอยู่ในประเทศได้อย่างปกติ 
ไม่ใช่จะมีคนนอกเข้ามามากขึ้น 
ส่วนเมื่อเปิดประเทศแล้วยอดคนติดเช้ือจะพุ่งขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการ เช่น การได้รับวัคซีน และเรื่องของ
วิวัฒนาการของตัวเช้ือโรคด้วย 
เป้าหมายของนายกฯ ในการเปิดประเทศ ในแง่เศรษฐกจิก็ส าคัญ แต่คนไม่ได้มาลุ้นกันเรื่องจ านวนนักท่องเที่ยว 
นายกฯ ตีโจทย์กับความรู้สกึของประชาชนผิด วิธีการสือ่สารเป็นปัญหาของนายกฯ และรัฐบาลชดุนี ้
ตัวอย่างการพูดเปิดประเทศในรอบ 3-4 เดอืนก่อน พูดแบบไม่ได้บอกว่าหมายความว่าอะไร ไม่ชัดเจน การพูดแบบนี้
มันดีต่อคนพูดที่ดูยืดหยุ่น ไม่รัดตัวเอง แต่ท าให้ค าพูดไม่มีน้ าหนัก เจตนาของนายกฯ ครั้งนี้ก็คงพยายามจะสร้างผลงาน 
แต่ตีโจทย์คนไทยผิด 
ถามว่าการเปิดประเทศในเวลานี้รัฐบาลมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ก็ตอ้งบอกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมยังไม่ครอบคลุมจน
เรารู้สึกสบายใจได้เลย โดยเรื่องส าคัญที่ต้องตอบภายในเร็วๆ นี้เป็นเรื่องการเรียนการสอน 
ถ้าเปิดประเทศเข้าใจว่าคนไทยก็ต้องหมายถึงมีสถานการณ์ปกติ การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ เป็นหนึ่งในสถานการณ์ไม่
ปกติ ดังนั้น การน าพ.ร.บ.ควบคุมโรคมาใช้น่าจะเหมาะกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6679873 
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วันที่ 17 ตุลาคม 2564 - 09:14 น.  

09.00 INDEX สัญญาณ จาก ธรรมนัส พรหมเผ่า ส่งตรง เตือน ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 

ท่วงท่าและอาการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ต่อการปรากฏขึ้นของ”ม็อบต้าน”ที่ให้ถือว่าเป็นเรื่องของ “ธรรมชาติ” 
ในทางการเมือง 
ถือได้เลยว่าเป็นมาด “ใหม่” ท่าทีใหม่ในทางการเมือง 
“หากเข้าสู่เวทีทางการเมืองต้องยอมรับความคิดเห็นต่าง และน าสิ่งนั้นมาแก้ไขซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
อย่างกรณีที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะ
หาก คิดว่าประชาชนส่วนหนึ่งต้องการอย่างนั้นเราก็ต้องน ามาศึกษา 
และท่านได้สั่งการให้ไปศึกษาว่าเรื่องอะไร ถือเป็นเรื่องที่ดี เราอย่าไปมองว่าคนที่เห็นต่างจะเป็นศัตรู” 
ไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นี่ย่อมเป็นท่าที
อันเปิดกว้างเป็นท่วงท านองของนักการเมืองซึ่งมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย 
ส าแดงความพร้อมอย่างเต็มเป่ียมที่จะอยู่ในท่ามกลางประชาชน ส าแดงความพร้อมอย่างเต็มเป่ียมที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง 
ค ำถำมก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ พร้อมเช่นนี้หรือไม่ 
 ต้องยอมรับว่า การปรากฏตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นที่
นครศรีธรรมราช ไม่ว่าจะเป็นที่อุบลราชธานี 
แม้จะด าเนินไปในลักษณะของการเดินสายหยั่งเสียงสร้างคะแนนนิยม แต่ก็เป็นในแบบ “ช้างเหยียบนา พระยาเหยียบ
เมือง” 
นั่นก็คือ ที่แวดล้อมอยู่โดยรอบเป็นการจัดฉากในแบบของกระ ทรวงมหาดไทย แวดล้อมด้วยรัฐมนตรีและข้าราชการ
ประจ า มิได้เป็นบรรยากาศในแบบของนักการเมืองอย่างชนิดเต็มร้อย 
การเดินสายในลักษณะนี้จึงด ารงอยู่ภายใต้โครงสร้างของการตรวจราชการ ซึ่งหากอยู่ในห้วงแห่งการเลือกตั้งก็จะเป็น
ความแปร่ง 
ภำพของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ก็จะ “แปลกปลอม” 
ท่วงท่าอาการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อาจเป็นท่วงท่าของเลขาธิ การพรรค เมื่อประสบกับลักษณะการต่อต้านต่อ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/index-ธรรมนัส-ประยุทธ์.jpg
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บทบาท “หัวหน้าพรรค” ย่อมต่างจากบทบาท “รัฐมนตรี” 
สัญญาณอันมาจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จึงเป็นสัญญาณอันมาจากนักการเมืองซึ่งมีพื้นฐานอยู่กับการเลือกตั้งของ
ประชาชน 
เป็นกำรส่งสัญญำณไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ โดยตรง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2994910   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2994910
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วันที่ 17 ตุลาคม 2564 - 09:17 น.  

สะท้อน‘ผลด-ีผลเสีย’ ว่าด้วย‘ไพรมารีโหวต’ 

 
หมายเหตุ – ควำมเห็นฝ่ำยกำรเมืองและนักวิชำกำร กรณีกำรแก้ไข พ.ร.ป.ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขใหม่ โดยเฉพำะกำรก ำหนดให้มีผู้แทนพรรคกำรเมืองประจ ำเขตเลือกตั้ง เพื่อให้มีส่วนร่วมกับ
กำรเลือกต้ังขั้นต้น (ไพรมำรีโหวต) นั้น 
ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย (พท.) 

ตามที่รัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กลับมาใช้ระบบการเลือกตั้ง  ส.ส.โดยมีบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ แยกตามประเภท ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญอยู่
ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯเพื่อประกาศใช้นั้น ที่แน่นอนและต้องแก้คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกต้ัง 

ส่วนประเด็นเรื่องไพรมารีโหวต (Primary Vote) ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง ว่าจะต้องแก้ไปในคราว
เดียวกันหรือไม ่เห็นว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็น กกต.หรือ ส.ส., ส.ว. จะต้องเสนอและพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฉบับ 
คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
เนื่องจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีความเก่ียวข้องกัน 

ทราบว่าขณะนี้ กกต.ก็เตรียมยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.แล้ว  โดยมีหลาย
ประเด็นตรงกับความเห็นของพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะวิธีการค านวณคะแนนผู้สมัคร ส.ส. ส่วนกฎหมายพรรคการเมือง
นั้นบางมาตรายังพูดถึง ส.ส.บัญชีรายชื่อ150 คนอยู่เลย จึงไม่แก้ไม่ได้ ส่วนตัวเห็นว่าควรจะต้องมีการแก้ไขในหลาย
ประเด็น เช่น พรรคเห็นว่าควรยกเลิกการเก็บค่าบ ารุงสมาชิก หรือถ้าจะเก็บก็เก็บครั้งแรกครั้งเดียว 

แต่ในระยะเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้น เห็นว่าประเด็นส าคัญที่ควรแก้ไขคือการท าไพรมารี
โหวต ซึ่งเรื่องนี้ในชั้นยกร่างของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พรรค พท.และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เคย
ท าหนังสือถึง กรธ.เพื่อแสดงข้อกังวลใจเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในการท าไพรมารีโหวต ว่าจะมีปัญหาและเป็นภาระแก่
พรรคการเมืองมาก ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกพรรคไม่มีความพร้อมในการท าไพรมารี
โหวต คสช.จึงต้องออกค าสั่งยกเลิกการท าไพรมารีโหวต มาเป็นการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในการส่งผู้สมัครแทน 
ปัญหาที่ต้องยอมรับความจริงคือ เราท าไพรมารีแบบเป็นพิธีเท่านั้นหรือไม่ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/ไพรมารี่โหวต.jpg
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จึงเห็นว่าระบบไพรมารีโหวตยังไม่เหมาะกับสภาพของการเมืองไทย และจะเป็นปัญหากับทุกพรรคการเมือง 
เนื่องจากกฎหมายก าหนดบทลงโทษไว้รุนแรงกรณีการท าไพรมารีโหวตที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ซึ่งอาจจะมีการ
ร้องเรียนกันมากจนส่งผลต่อการประกาศผลการเลือกตั้งของ กกต.ได ้

นอกจากนั้น ที่พรรคส่วนมากกังวลกันอยู่คือหากมีการย้ายพรรคแล้วสมาชิกในเขตย้ายตาม ท าไพรมารีไม่ได้ 
อาจส่งผู้สมัครไม่ได้ เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองรับรู้กันอยู่ 

ปัญหาส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเขตเลือกตั้งเพิ่มจากเดิม จาก 350 เป็น 400 เขต ต้องมีการแบ่งเขตใหม่ จะแบ่งได้
ต้องมีกฤษฎีกาเลือกตั้ง ปัญหาคือจะต้ังตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดไม่ได้ ตั้งไม่ทัน 

จึงเห็นว่า ควรจะเปลี่ยนแปลงจากระบบไพรมารีโหวตมาเป็นระบบเดิมที่เคยใช้ในการเลือกตั้งปี  2562 คือการ
ส่งผู้สมัครของพรรคการเมืองจะต้องรับฟังความคิดเห็นของสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดก่อน และแทนที่
จะให้พรรคการเมืองต้องตั้งสาขา หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดทุกเขตเลือกตั้งที่จะส่งผู้สมัครก็ก าหนดเพียง
แค่ให้พรรคการเมืองที่มีสาขาในจังหวัดใด ก็ให้สามารถให้ความเห็นในการส่งผู้สมัครได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น หรือ
หากมีตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด ก็ให้ตัวแทนพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นให้ความเห็นในการส่งผู้สมัคร
ส าหรับเขตเลือกตั้งนั้น ก็น่าจะเป็นการเพียงพอ 

แต่หากเห็นว่าจะยังคงให้มีระบบไพรมารีโหวตต่อไป ควรเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกให้น าระบบการรับฟังความคิดเห็นของ
สาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดมาใช้แทนระบบไพรมารีโหวตไปก่อน เพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่พรรค
การเมือง 
พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

การท าไพรมารีโหวตเป็นกลไกที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกพรรค อันนี้แน่นอน และเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่า
ดี ซึ่งเราเคยใช้มาแล้วตั้งแต่ตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ตอนนั้นเราพบถึงปัญหาของการท าไพรมารี
โหวตด้วยเช่นกัน คือพอฐานสมาชิกของเราไม่ใหญ่พอ หรือไม่มากพอในแต่ละเขตเลือกตั้งที่เราท าไพรมารีท าให้เกิดการ
เกณฑ์คน เช่น เขตเลือกตั้งเราหาสมาชิกมาได้เบื้องต้นที่ 50 คน ซึ่งตอนนั้นเป็นอนาคตใหม่ยังไม่ได้มีการก าหนดจ านวน 
เมื่อเราหาสมาชิกได้ 50 คน เราก็ท าไพรมารีได้ เราก็ท าเลย เมื่อผู้แข่งขันเห็นว่าเราท าสมาชิกที่ 50 คน ไม่เยอะ ก็ไปขน
สมาชิกที่ตัวเองหามา มาเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะโหวตแล้วชนะ เลยกลายเป็นว่ามันบิดเบี้ยว และกลายเป็นว่าเราถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการที่จะเอาชนะผู้สมัครที่อยากจะมาลงแข่งขัน ดังนั้น ตรงนี้เราจึงมองว่ามันเป็นปัญหา 

ผมคิดว่าการไปก าหนดเรื่องนี้ไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. บังคับให้ทุกพรรคท า
ไพรมารีโหวต ตรงนี้จะเป็นปัญหา เพราะฐานสมาชิกของแต่ละพรรคไม่เท่ากัน ถ้าเป็นพรรคการเมืองที่มีอายุมายาวนาน 
มีฐานสมาชิกเยอะพอจนไม่สามารถเกณฑ์คนได้ง่ายๆ การท าไพรมารีโหวตก็จะสะท้อนความต้องการจริงๆ ของสมาชิก
ในเขตนั้นๆ ได้จริงๆ ว่าเขาอยากได้ใครมาเป็นตัวแทนผู้สมัครในเขตของเขา 

แต่ถ้าฐานไม่มากพอผมมองว่าตรงนี้จะเป็นปัญหา ทั้งนี้ ผมคิดว่าควรจะปล่อยให้แต่ละพรรคการเมืองเขา
ไปประเมิน และด าเนินการของเขาเอง ไม่ควรที่จะไปบังคับโดยการออกเป็นกฎหมาย แต่ควรเป็นการส่งเสริม 
ยกตัวอย่างเช่น กกต.อาจจะบอกว่า พรรคการเมืองใดที่จัดท าไพรมารีโหวตด้วยจ านวนสมาชิกเท่านั้นเท่านี้จะได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น เพราะการท าไพรมารี หรือการด าเนินการใดๆ จะต้องมีค่าใช้จ่าย กกต.อาจจะ
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ส่งเสริมให้พรรคการเมืองท า แต่ไม่ได้บังคับ พรรคการเมืองไหนพร้อมที่จะท าก็ท า ผมว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกว่าการ
ไปบังคับด้วยกฎหมาย 
วิชิต ปลั่งศรีสกุล นักวิชาการอิสระ ด้านกฎหมาย 

หากไม่ต้องการให้มีการท าไพรมารีโหวตใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง ทุกพรรคสามารถเสนอแก้ไขได้ เพียงแต่
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ว่า หากผ่านสภาแล้วต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประเด็นที่แก้ไข ขัด
หรือแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ขณะที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเรื่องการท าไพรมารีโหวต 
แต่เขียนไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 267 บอกว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญตั้งโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ให้กรรมการ
ชุดดังกล่าวไปร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญประมาณ 10 ฉบับ รวมทั้ง พ.ร.ป.พรรคการเมืองด้วย เพราะฉะนั้นหาก
ต้องการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อดูว่าหากแก้ไขแล้วการเมืองจะเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรมหรือไม ่

ในทางปฏิบัติการท าไพรมารีโหวตมีข้อดีคือ ลดการผูกขาดของนายทุนพรรค ลดการกระท าที่ท าให้พรรค
การเมืองมีลักษณะผูกขาดอ านาจ เหมือนเป็นการกระจายอ านาจของพรรคการเมืองไปสู่ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคมี
สิทธิที่จะเลือกคนของตัวเอง หรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบศรัทธาในท้องถิ่นนั้น เพื่อให้เป็นตัวแทนของพรรค หากใน
อนาคตถ้ามีไพรมารีโหวตก็ท าให้ประชาชนและสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการคัดสรรผู้สมัครมากขึ้นเป็นการยืนยัน
หลักการด้วยแนวทางปฏิบัติจริงว่าทุกพรรคควรมีความเข้มแข็งจากฐานสนับสนุนของประชาชน ไม่ใช่พรรคการเมือง
เฉพาะกิจ หรือพรรคการเมืองที่อ้างว่าไม่มีเจ้าของ แต่ใช้วิธีการเลือกตัวแทนผู้สมัครไม่ต่างจากพรรคอ่ืน 

ผลเสียในการท าไพรมารีโหวตจะท าให้มีค่าใช้จ่าย หรือเป็นภาระของพรรคการเมืองมากขึ้น จะต้องมี
กระบวนการตั้งสาขาพรรค มีสมาชิก 500 คน มี 100 คน ต้องมาลงมติในการเลือกผู้สมัคร หรือเรื่องอื่น แต่ถ้าหากไม่มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 หรือกฎหมายพรรคการเมือง การเลือกต้ังทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทุกเขตเลือกต้ังจะต้อง
มีตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดครบทุกเขต แม้ว่าในการเลือกตั้งเมื่อมีนาคม 2562 จะได้รับการยกเว้นโดยค าสั่ง 
คสช. 

การแก้ไขกฎหมายเพื่อล้มเลิก ต้องดูว่าแนวทางการท าไพรมารีโหวตเป็นที่พอใจ หรือท าให้พรรคการเมืองของ
กลุ่มผู้มีอ านาจมีปัญหาขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายเสียงข้างมากในสภา หรือพรรคฝ่ายค้านจะ
เห็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ แต่การแก้ไขสุดท้ายจะต้องผ่านไปความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ และต้องดูมาตรา 
267 ในรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เขียนแนวทางไว้อย่างชัดเจน 

ส่วนตัวเชื่อว่าการท าไพรมารีโหวตจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกพรรคการเมือง ที่มีโอกาสคัดสรรผู้สมัครใน
แต่ละเขตที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นตัวแทนอย่างแท้จริง 
พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ต้องยอมรับความจริงว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ชอบไพรมารีโหวต เนื่องจากการท าไพรมารีโหวตก็อาจจะท า
ให้พรรคการเมืองดูเหมือนจะไม่มีอ านาจอะไรเลย ผู้ที่ตัดสินใจเลือกว่าจะเอาใครมาเป็นแคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส.ที่จะลง
เลือกตั้ง ก็จะต้องเป็นประชาชนมาท าหน้าที่โหวต พรรคการเมืองก็มีหน้าที่จัดไพรมารีโหวตตามแนวทางที่ก าหนดไว้เท่า
นั้นเอง 
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แต่ในประเทศไทยพรรคการเมืองยังมีอ านาจเหนือสมาชิกพรรค  บางพรรคอ านาจเด็ดขาดยังอยู่ที่
กรรมการบริหารพรรค บางพรรคอยู่ที่การตัดสินใจของหัวหน้าพรรคคนเดียวเหมือนเป็นเผด็จการในพรรค 

การก าหนดให้มีการท าไพรมารีโหวตใน พ.ร.ป.พรรคการเมือง น่าสนใจว่าเมื่อดูในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนไว้
ชัดเจนเท่าไหร่ การมีไพรมารีโหวตจึงเป็นการตีความจากบางมาตราที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของประชาชนในการ
ก่อตั้งพรรคการเมือง กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 น่าจะมีเจตนาไม่ต้องการให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้มีอ านาจ
สิทธิขาดในการคัดเลือกบุคคลไปสมัคร ส.ส. ต้องการเขียนไว้เพื่อท าลายอ านาจของหัวหน้าพรรคการเมืองในปัจจุบัน 
หรือหากมองอีกมุมกรรมการร่างคงต้องการออกแบบกฎหมายที่มองดูเหมือนเป็นประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา  หรือ
ต้องการท าลายอ านาจที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ไม่ให้มีการสืบทอดอ านาจได้สะดวกมากขึ้น 

ส าหรับการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง เชื่อว่าถึงที่สุดก็จะต้องมีการส่งตีความ แต่ในความเห็นส่วนตัวถ้าดู
ตามตัวอักษรในรัฐธรรมนูญ ไพรมารีโหวตจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีการเสนอให้แก้ไข พ.ร.ป.พรรคการเมือง แทบทุก
พรรคก็คงจะเห็นด้วย สอดคล้องกับการใช้อ านาจเผด็จการ ก่อนการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 2562 หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 
44 ยกเว้นการท าไพรมารีโหวต เพราะการท าไพรมารีโหวตนอกจากจะสูญเสียอ านาจของบรรดาผู้น าพรรค การท ามี
ค่าใช้จ่ายสูงมาก บางครั้งท าให้ฐานคะแนนของพรรคมีปัญหาจากการแย่งชิงเสียงสนับสนุนของบุคคลที่เสนอตัว  ส่วน
การเมืองในต่างประเทศคนแพ้จะช่วยพรรคต่อไป ไม่ย้ายไปพรรคอื่น 

การเมืองแบบไทยๆ ต้องช่วยกันคิดว่าถ้าท าไพรมารีโหวตแล้วจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือไม่ ส่วนตัวเชื่อว่า
ดีขึ้นแน่นอน อย่างน้อยก็ป้องกันเจ้าพ่อทั้งหลายไม่ต้องมาคุมพรรคการเมือง ปล่อยให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะต้องการ 
ส.ส.แบบไหน ให้สิทธิเลือกบุคคลมาจากต้นทาง เหมือนที่บางพรรคการเมืองเก่าแก่มักจะมีวาทกรรมป้ายสีพรรคอื่นเอาดี
เข้าตัว บอกว่าพรรคตัวเองไม่มีเจ้าของ บอกพรรคอื่นมีนายทุนมี เจ้าของ ดังนั้น ขอเรียกร้องให้พรรคนี้ออกมาแสดง
จุดยืนในการสนับสนุนให้มีการท าไพรมารีโหวต 

หากมีการยกเลิกการท าไพรมารีโหวต ความเห็นก็คงไปในแนวทางเดียวกันทุกพรรค แต่น่าสนใจว่าพรรค
ก้าวไกลจะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร หากจะท างานให้สอดคล้องกับชื่อพรรคก็ควรสนับสนุน ในอดีต นาย
ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ที่ริเริ่มน าระบบนี้มาใช้ หลังรัฐธรรมนูญ 2540 แต่ไม่มีผลเป็นรูปธรรม กระทั่งมีข้อความ
ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะอาจจะมีเจตนาให้มีไพรมารีโหวต เพื่อต้องการท าลายบรรดานายทุนเจ้าของ
พรรค หรืออาจจะต้องการให้มีมาเฟียการเมืองเหลือไว้เฉพาะบางกลุ่ม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2994615   

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2994615
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วันที่ 17 ตุลาคม 2564 - 10:17 น.  

หน้า 3 วิเคราะห์ : ยิ่งนาน ยิ่งร้าวลึก ความสัมพันธ์ 3 ป. อนาคต รบ.‘บิ๊กตู’่ 

 
 

การเมือง ณ เวลานี้ ทุกสายตาจับต้องที่ 3 ป. 
สังเกตค าถามเกี่ยวกับ ครม. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้อง
ตอบ 
หนีไม่พ้นเรื่องปรับ ครม.และเรื่องยุบสภา ! 
แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะยืนยันทุกครั้งที่มีผู้ถามว่าไม่ปรับ ครม. และไม่ยุบสภา แต่แลดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง
ต่างๆ รวมทั้งพรรคพลังประชารัฐแล้ว 
ตอบยอมรับว่า ทุกพรรคก าลังสะสมแต้มเพื่อการเลือกต้ังครั้งหน้า 
พรรคประชาธิปัตย์ น าโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค เดินสายทุกวันหยุดไปทั่วประเทศ และทยอย
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรค 
พรรคก้าวไกล น าโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ยกพลขึ้นอีสาน ฝากผีฝากไข้กับพ่อแม่พี่น้อง ด้วยวาทะ 
พรรคการเมืองไหนถ้าคนอีสานไม่สนับสนุน พรรคการเมืองนั้นยากที่จะได้เป็นนายกฯ 
พรรคการเมืองอ่ืนๆ ก็มีความเคลื่อนไหว เดินหน้าออกพบปะประชาชน 
โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ สั่งการให้ ส.ส.ลงพื้นที่ดูแลประชาชน 
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหนา้พรรค ออกตรวจพื้นที่บ่อยครั้ง 
เพียงแต่การตรวจพื้นที่ของ พล.อ.ประวิตร ถูกจับโยงกับการออกตรวจพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ 
เพราะ 2 ป. นี่เพิ่งมีเรื่องเคืองกันมาก่อน 
ความจริงแล้วเหตุผลเรื่องการปรับ ครม. และเรื่องการยุบสภานั้น มิได้ล่องลอยมาแบบไร้มูล 
กระแสข่าวปรับ ครม. เกิดขึ้นภายหลังจากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ ปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ ออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีช่วย 
เมื่อรัฐบาลขาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 
ต าแหน่งดังกล่าวก็ควรตกเป็นของคนใดคนหนึ่ง 
กระแสการปรับ ครม. จึงเกิดขึ้น 
ขณะเดียวกัน ระยะหลังมีโพลส ารวจความคิดเห็นระบุเห็นด้วยกับการยุบสภาเลือกตั้งใหม่หลายต่อหลายครั้ง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/ภป.วิเคราะห์ขึ้นเว็บ.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/ภป.วิเคราะห์ขึ้นเว็บ.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/ภป.วิเคราะห์ขึ้นเว็บ.jpg
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กระแสความต้องการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสังคมมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาคนเจ็บปวดกับสถานการณ์โควิด -19 
และเศรษฐกิจ 
ประกอบกับความเคลื่อนไหวหาเสียงของบรรดาพรรคการเมืองเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ 
ท าให้ข่าวคราวการยุบสภาเลือกตั้งใหม่กระหึ่ม 
แม้ว่าขณะนี้ยังต้องรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการแก้ไขกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง แต่หลายฝ่ายก็มองว่า ถึงเวลาที่ต้องลง
พื้นที่เก็บคะแนนเสียง 
เพราะอาจเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ครบวาระ 
สาเหตุของความเช่ือมาจากความสัมพันธ์ของ 3 ป. มีปัญหาจนเช่ือว่ายากจะประสานรอยร้าวกันได้แล้ว 
การลงตรวจพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร เป็นสัญญาณบ่งบอกการ “แยกกันเดิน” 
แม้ว่า 3 ป. จะแสดงความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมด้วยการประชุมร่วมหลังประชุม ครม. แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ท าให้เชื่อว่า
ขั้ว พล.อ.ประยุทธ์ กับขั้ว พล.อ.ประวิตร ยากจะอยู่ร่วมกัน 
เมื่อ พล.อ.ประวิตร แต่งต้ัง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นที่ปรึกษา 
ทันทีทันใดก็เกิดกระแสต่อต้านจากคนในพรรคพลังประชารัฐ 
ทั้งนี้เพราะมีกระแสข่าวว่า นายพีระพันธุ์ถูกส่งเข้ามาเพื่อสืบทอดพรรคพลังประชารัฐ โดยนายพีระพันธุ์นั้นเป็นคนที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ ไว้ใจ 
เมื่อครั้งที่นายพีระพันธุ์ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ นี่แหละที่ดึงตัวมาท างาน 
ดังนั้น การที่นายพีระพันธุ์เข้าพรรคพลังประชารัฐ จึงท าให้ขั้วอ านาจเดิมหว่ันไหว 
ตอกย้ าความไม่ไว้วางใจของ 3 ป. 
การปรับ ครม. ก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่สะท้อนถึงภาพความสัมพันธ์ใน 3 ป. 
หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ ปลดรัฐมนตรีช่วย 2 เก้าอี้ ก็มีกระแสข่าวสะพัดว่าจะผลักดันให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีต
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยงานในต าแหน่งรัฐมนตรีที่มหาดไทย 
ในขณะที่โควต้ารัฐมนตรีช่วย 2 คนดังกล่าวนั้น พล.อ.ประวิตรเคยบอกไว้ก่อนหน้าน้ีแล้วว่าเป็นของพรรคพลังประชารัฐ 
เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่า ไม่ใช่โควต้านายกฯ 
แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะยืนยันหลายครั้งว่า ไม่ปรับ ครม. แต่แวดวงการเมืองเชื่อว่าในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ก็ต้องปรับ 
ครม. 
การปรับ ครม.นี้ มีกระแสข่าวว่า ต าแหน่งรองนายกฯ มีความส าคัญ 
เพราะรองนายกฯ คนใหม่จะเป็นผู้รับการแบ่งปันภารกิจที่ พล.อ.ประวิตร ก ากับดูแลอยู่ 
อาจหมายถึงการหั่นอ านาจของ พล.อ.ประวิตรออกไป 
เช่นเดยีวกับการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐ 
ตามปกติแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน ครม. และการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคแกนน าของ พปชร. จะมีความสัมพันธ์ 
พรรคพลังประชารัฐสมัยที่นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้า และกลุ่ม 4 กุมารเป็นผู้บริหาร สมาชิกในกลุ่มก็ได้รับเก้าอี
รัฐมนตรี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารพรรค โดยมี นายอนุชา นาคาศัย มาเป็นเลขาธิการพรรค และ พล.อ.
ประวิตร เป็นหัวหน้า 
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การปรับ ครม. ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง 
ในครั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคถูกปรับออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีช่วย จึงเป็นค าถามว่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในพรรคตามมาหรือไม ่
ทั้งนี้เพราะแม้ต าแหน่งเลขาธิการพรรคจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็เกิดการแต่งตั้ง  พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา หรือบิ๊กน้อย มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ 
และแต่งตั้งนายพีระพันธ์ุ กับนายสมศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค 
หากสืบสาวราวเรื่องย่อมทราบความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.วิชญ์ กับ ร.อ.ธรรมนัส 
และทราบความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ นายพีระพันธุ์ 
ดังนั้น ทั้งการปรับ ครม. และการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐ จึงล่อแหลมต่อเสถียรภาพของรัฐบาล 
การปรับ ครม. ที่จะเกิดขึ้นย่อมสร้างแรงกระเพ่ือม 
สมาชิกในพรรคพลังประชารัฐล้วนต้องการเก้าอ้ี ขั้ว พล.อ.ประยุทธ์ และขั้ว พล.อ.ประวิตร ก็ต้องการเก้าอ้ี 
ขณะเดียวกัน หากเป็นไปได้ พรรคร่วมรัฐบาลที่ยกมือสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ก็ต้องการเก้าอ้ี 
ดังนั้น ไม่ว่าใครจะได้เก้าอ้ี ย่อมมีกลุ่มคนที่ผิดหวัง 
นอกจากนี้ การประลองก าลังกันภายในพรรคพลังประชารัฐ ระหว่างขั้ว พล.อ.ประวิตร และขั้ว พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยัง
ปรากฏให้เห็น 
แม้ขณะนี้ดูเหมือนว่า ต าแหน่งบริหารของพรรคพลังประชารัฐจะยังนิ่ง 
แต่ในความเป็นจริง ทุกๆ นาที ความมั่นคงของเก้าอ้ีแกนน าพรรค ไม่ได้มั่นคงเหมือนเก่า 
เมื่อฝ่ายหนึ่งอ่อนล้า อีกฝ่ายหนึ่งพร้อมจะรุกคืบ 
มีการประลองก าลังกันตลอดเวลา 
ภาพการเมืองในเวลานี้ จึงเป็นการงัดข้อกันระหว่าง 3 ป. 
ทั้งกระแสข่าวยุบสภา ทั้งการลงพ้ืนที่หาเสียง 
ทุกประการล้วนมาจากการมองความสัมพันธ์ของ 3 ป. 
มองเห็นรอยร้าวที่มีมากขึ้นจนยากจะเยียวยา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2992918  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2992918
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วันที่ 17 ตุลาคม 2564 - 13:07 น.  

พรรคเพื่อไทยใหม่ ในเงา ประชานิยม ฉบับทักษิณ 
 

 
 

พรรคเพื่อไทย เปลี่ยนสี เปลี่ยนธีม เปลี่ยนแบ็อกดร็อปบนฟลอแถลงข่าวใหม่ 
จากของเดิมที่มีโลโก้พรรคเพื่อไทย สีฟอนต์เป็นฟอนต์สีขาว มีข้อความต่อท้ายว่า “หัวใจคือประชาชน” บนแบ็กกราวด์
สีม่วงๆ ทึมๆ 
เปลี่ยนมาเป็น “พรรคเพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ประชาชน” เป็นฟอนต์สีขาวบนพืน้สีแดงสด 
งัดไม้ตายของไม้ตายมาใช้ โดยค าว่า “พรรคเพื่อไทย” เป็นลายมือของ “ทักษิณ ชินวัตร” นายใหญ่วัย 72 หรือพี่โทนี่วัย 
27 หวังแทรกซึมเข้าไปในหัวใจคนรุ่นใหม่ โหวตเตอร์หน้าใหม่ 
เพื่อปูพื้นไปถึงงานประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ธีมใหม่ “พรุ่งนี้เพื่อไทย : 
เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” เพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ทวงคืนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ กลับคืนสู่คนไทยทุกคน 
“คือค ามั่นสัญญาจากพรรคเพื่อไทย ชีวิต ความฝัน ความหวัง ศักดิ์ศรีของประชาชนจะกลับมา ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน เพราะ
พรรคเพื่อไทยท าได้จริงทุกครั้งที่สัญญา” น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค กล่าว 
ไม้ตาย – ยี่ห้อทักษิณ เจ้าของทฤษฎีแตกแบงก์พันเป็นแบงก์ร้อย ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ถูกขุดมาใช้กระทั่ง
ลายมือ… และธีม “พรุ่งนี้เพื่อไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” ยังไปพ้อง – สอดคล้อง กับสโลแกนของเว็บไซต์ 
Thaksinofficial  “เราต้องมีความหวังในวันนี้และวันพรุ่งนี้” 
ย้อนกลับไปวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ในงาน  CARE Talk “คนไทย ไร้จน” – “ฝันเฟื่อง” หรือ “เรื่องจริง” ของกลุ่ม 
CARE ที่นาทีนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็น “กลุ่มสายตรง” ของ “ทักษิณ” และเครือข่าย เป็นผู้ก าหนดทิศทาง – กิจกรรม
พรรคเพื่อไทย และ “ทักษิณ” ยังเปิดหน้าฉายวิสัยทัศน์ในคลับเฮาส์ของกลุ่ม CARE ทุกสัปดาห ์
อย่างไรก็ตาม ในงานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ “ทักษิณ” เข้าร่วมงาน และเริ่มต้นด้วยการหยิบค าพูดของ “บิล เกตส์” ผู้
ก่อตั้งอณาจักร Microsoft มากล่าวในงาน 
“If you are born poor, It’s not your mistake. But if you die poor, it’s definitely your mistake” 
“ถ้าคุณเกิดมาจน มันไม่ใช่ความผิดของคุณ แต่ถ้ายังตายจน มันเป็นความผิดของคุณ” 
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“แต่ว่าถ้าเรายังไม่อยากตายจน แต่ยังต้องตายจนเนี่ย คือหมายความว่าเรามีความพยายามแล้วอะไรแล้ว เราไม่อยาก
ตายจน แต่เรายังต้องตายจน มันเป็นความผิดของรัฐบาล หมายความว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนของ
ตัวเองทุกคน เพื่อจะได้มีโอกาสได้สร้างฐานะและก็ปรับตัวเองจากคนยากจนเป็นคนไม่ยากจน” ทักษิณ กล่าวในวันนั้น 
ก่อนที่ “ทักษิณ” จะฉายนโยบายส าคัญภายใต้ “สวัสดิการรูปแบบใหม่” คือ นโยบาย รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า หรือ 
Universal Basic Income – UBI 
“UBI – Universal basic income ก็ดูว่า เออ รายได้เขาควรจะมีเท่าไหร่  ทีนี้อีกอันหนึ่งก็พูดถึงเรื่อง Negative 
Income Tax ผมก็นั่งคิด วันนีต้้องเสริมให้เขาอยู่ได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้น จึงนั่งคิดว่า แล้วจะเอาตังค์ที่
ไหน เราให้ทุกคนรายงานรายได้ ท าบัญชี ท าแบบฟอร์มสรรพากร ถึงแม้ว่าคุณจะมีรายได้ต่ ายังไงก็ท าแบบฟอร์มมา เรา
จะเห็นเลยว่า ใครมีรายได้เท่าไหร่ คนมีรายได้สูงก็โดนภาษี โดนภาษี  เราก็ Tax ก็เลยเป็น Positive Income Tax แต่
คนมีรายได้ต่ ากว่ามาตรฐาน ที่จะไม่สามารถอยู่อย่างมนุษย์ได้เนี่ย เราก็เติมให้เขาไป เขาเรียกว่าเป็น  Negative 
Income Tax” 
หลังจากวันนั้น พรรคเพื่อไทยก็เด้งรับลูก โดยน าไอเดีย “ทักษิณ” ไปศึกษา  โดยระบุว่า UBI และ negative income 
tax  จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คนซึ่งก าลังได้ผลกระทบจากโควิด-19 และถูกดิสรัปต์จากเทคโนโลยีจะไม่ต้องรับผลกระทบ
ที่แรงเกินไปและฟ้ืนตัวเองได ้
ดังนั้น วันที่ 28 ตุลาคม ในงาน “เพื่อไทย event” อาจจะได้เห็นการ Launch 2 นโยบายออกสู่สายตาประชาชน 
เหมือนที่ 10 ปีที่แล้ว “ทักษิณ”  ก็เปิดตัวนโยบายพรรคเพื่อไทย เมื่อ 23 เมษายน.2554 ภายใต้ชื่อ “เพื่อไทยพร้อม
บริหารประเทศ ขอคิดใหม่ ท าใหม่ เพื่อไทยทุกคนอีกครั้ง” ที่ หอประชุม ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
นโยบายจ าน าข้าว – รถยนต์คันแรก – เงินเดือนปริญญาตรีสตาร์ทที่ 1.5 หมื่นบาท – รถไฟรางคู่ – รถไฟความเร็วสูง 
กรุงเทพเชียงใหม่ ก็ปรากฏโฉมในวันนั้น 
อีก 10 ปีต่อมา ทักษิณ ขายฝันนโยบายใหม่ เพื่อไทยขันอาสาท าให้ 
ไม้ตาย ที่เป็นประชานิยมฉบับ “ทักษิณ” ถูกกลับมาใช้อีกครั้งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โหมตเลือกตั้งของพรรคเพื่อ
ไทย ที่จะออกสตาร์ท 28 ตุลาคมนี ้
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-783632  
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